


 มีเรื่องหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมองได้หลายมุม และเรื่องหลายเรื่องที่เกิดขึ้น มุม

หลายมุมที่ว่านั้นก็บอกอะไรเราได้หลายอย่าง เรื่องที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ ส่วนเรื่องที่คิดว่ารู้แล้วกลับไม่รู้ก็มี ช่วงที่ผ่านมา

บอกได้ว่าเกิดพระเอก เกิดผู้ร้าย ก็มากมาย คงต้องใช้หลักธรรมกาลามสูตร 10 มาใช้ในการเสพสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 เราต้องยอมรับว่าคนไทยจริงๆ มีคนเก่งมากมาย แต่คนเก่งเหล่าน้ันมักจะหลบซ่อนอยู่ ไม่เปิดเผยตัวตน 

หากเทียบกับหนังจีนกำาลังภายใน “จอมยุทธท่ีเก่งมีพลังยุทธมากเป็นท่ีหน่ึงในเลิศหล้า มักจะอยู่อย่างเงียบๆ ไม่ค่อย

แสดงตัวให้เห็นว่าตัวเองเก่งนะ” ทำาไมคนไทย และคนเก่งจึงเป็นเช่นน้ัน เพราะปัจจุบันเป็นยุคของเก่งอีกแบบ คือ

เป็นยุคคนท่ีพูดเก่งสร้างภาพเก่ง แต่ไม่ใช่นักปฏิบัติท่ีเก่ง คนเก่งจริงหลายคนพูดไม่เป็น ได้แต่ลงมือทำาลงมือปฏิบัติ

อย่างเดียว และอีกอย่างเม่ือทำาแล้ว พวกท่ีคิดเอง ปฏิบัติไม่เป็นก็เอาผลงานไปพูดไปแสดงซะจนทำาให้คนอ่ืนเห็นว่า

เป็นคนทำาเอง ปฏิบัติเองคิดเอง เลยเหมาเอาว่าคนน้ีเก่งนะ แล้วจะให้คนท่ีเก่งแสดงผลงานอย่างไร น่ันเป็นเหตุผลหน่ึง

รวมท้ังระดับผู้บริหาร ผู้ปกครองเลือกใช้คนไม่เป็น มักใช้แต่คนใกล้ตัว คนท่ีพูดแล้วน่าเช่ือถือ แต่ลงมือทำาแล้วไม่เป็น

สุดท้ายเลยแก้ปัญหาไม่ได้ ดังคำาที่ว่า “put the right man on the right job” ต้องลองหันมาดูว่าจริงๆ แล้ว

เป็นเช่นนั้นหรือไม่ ก็ขอให้ทุกคนที่ประสบภัยพิบัติผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ได้ด้วย สติ

 คงจะเข้ากับสถานการณ์เป็นอย่างดี เดือนนี้มีเทศกาลลอยกระทง ตามสถานที่ต่างๆ ก็คงจะเงียบเหงาน่า

ดู โดยเฉพาะในเขตทีมีน้ำาท่วม ทำาให้สถานที่หลายๆ แห่งงดจัดงานดังกล่าว ถือว่าน้ำาท่วมครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะในส่วน

ของอุตสาหกรรมเท่านั้นที่มีผลกระทบ แต่ยังรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วย ความหมายของ

เทศกาลลอยกระทง คืออยากให้มนุษย์ผู้ที่อยู่กับน้ำาได้ใช้น้ำา   ได้ขอขมาพระแม่คงคา

ในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำาลงไป หรือเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการ

ทวงถามคืนของพระแม่คงคาว่าเราได้ใช้น้ำาในทางที่ไม่ดีมากเกินไปนะ 

เป็นสัญญานเเตือนเราหรือไม่ 

 ใน www.manager.co.th มีบทสัมภาษณ์ของ ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม 

กล่าวไว้ว่า “น้ำาท่วมครั้งนี้ น้ำาล้างมลภาวะของบ้านเมืองได้มาก ไล่น้ำาเสียออกไป 

แต่ท่ีไล่ไม่ได้คือความช่ัวของคน น้ำาอาจล้างแผ่นดินสะอาดข้ึน แต่ถ้าล้างความช่ัวของคนไม่ได้

มันก็กลับสกปรกอย่างเก่า หรืออาจจะแย่กว่าเก่าเสียอีก” ทิ้งท้ายไว้เช่นเคย
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 บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปบางยี่ห้อก็เร่งเพิ่มกำาลังการ

ผลิตขึ้นจาก 6 ล้านซองต่อวัน เป็น 7 ล้านซองต่อวัน 

หนำาซ้ำายังเอาวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดมาช่วยผลิตเพิ่มอีก

 แล้ว ไข่ ล่ะ กำาลังการผลิตไข่ไก่โดยปกติอยู่ที่

ประมาณ 25-27 ล้านซองต่อวัน น้ำาท่วมครั้งนี้ส่งผลให้

เราต้องสูญเสียพื้นที่ฟาร์มไก่ไข่ในจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี 

อ่างทอง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 5% ของฟาร์มไก่ไข่

ทั้งหมด จากการสูญเสียดังกล่าวส่งผลให้ไข่ไก่หายไปจาก

ระบบประมาณ 1-2% 

 การขนส่ง หรือ โลจิสติกส์ เป็นอีกสาเหตุหลัก

ของปัญหา แน่นอนว่าน้ำาท่วมรถก็ว่ิงไม่ได้ หน่ึงในการแก้ไข

ปัญหาก็คือการใช้เส้นทางอ้อม การขนส่งบางเส้นทาง

ต้องยอมขับรถอ้อมอีกกว่า 100 กิโลเมตร เพ่ือให้สินค้า

จากแหล่งผลิตมุ่งตรงมาสู่จุดกระจายสินค้าได้ สินค้ายังมา

ถึงได้เหมือนเดิม ที่เพิ่มมากขึ้นคือเวลาที่ใช้ในการขนส่ง 

ดังนั้น เมื่อเรากวาดสินค้าจนหมดจากชั้น จึงเป็นไปได้ที่

จะมีช่วงเวลาระหว่างรอสินค้าที่ชั้นว่างเปล่า ซึ่งเป็นภาพ

ที่เราไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนัก และแน่นอนว่าสิ่งที่หลาย

คนทำาคือการถ่ายรูปและอัพโหลดลงโซเซียลเน็ตเวิร์ก 

ภาพซุปเปอร์สโตร์ท่ีว่างเปล่าถูกเผยแพร่ออกไปท่ีแล้วท่ีเล่า

จนทุกคนอาจพากันคิดว่าถ้าของมาต้องรีบซื้อ

ตอนที่ 6 ตุนอย่างมีสติ

  

  

  

   เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นภาพนี้ ภาพที่ชั้น

วางของเกลี้ยงสนิท ไม่ว่าจะเป็นที่มินิมาร์ทเล็กๆ หรือ

ซุบเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่ เราแตกตื่นกันว่าจะเกิดภาวะ

ขาดแคลนสินค้า น้ำาดื่มขึ้นราคา 3-4 เท่า ข้าวสารอาหาร

แห้งเริ่มขาดตลาด ไหนจะไม่แน่ใจอีกว่าครอบครัวของตัว

เองจะตกเป็นผู้ประสบภัยติดอยู่ในบ้านเป็นเวลานานหรือ

เปล่า หลายคนจึงเริ่มซื้อไปกักตุน จากที่ซื้อน้ำาทีละ 2 ขวด 

ต้องซื้อทีละ 10 ขวดเผื่อของขาดตลาด ยิ่งซื้อเยอะของก็

ยิ่งหมดเร็ว พอหมดเร็วเราก็เร่ิมกลัวว่าจะหาซ้ือไม่ได้ ทันที

ที่ของมาก็ซื้อเยอะ ยิ่งซื้อเยอะของก็ยิ่งหมดเร็ว เร็วจนชวน

ให้สงสัยว่า เราอยู่ในภาวะขาดแคลนสินค้าจริงหรือเปล่า

 เราลองถอยมาดูภาพรวมท่ีกำาลังผลิตท้ังประเทศกัน 

เร่ิมต้นท่ีน้ำาด่ืม ปกติแล้วเราบริโภคน้ำาด่ืมกันคนละประมาณ

2 ลิตรต่อวัน รวมคนไทยทั้งประเทศจะดื่มน้ำาวันละ 134 

ล้านลิตร  ในขณะที่เรามีกำาลังการผลิตรวมอยู่ที่วันละ

ประมาณ 2,000 ล้านลิตร ผลพวงจากน้ำาท่วม โรงงาน

ผลิตน้ำาดื่มทั่วประเทศ 10,000 แห่ง สูญเสียกำาลังการ

ผลิตไป 30% ทำาให้เรายังเหลือกำาลังการผลิตอีก 1,400 

ล้านลิตรต่อวัน ถ้าเทียบกับการบริโภคน้ำาดื่มของคน

ทั้งประเทศแล้ว น้ำายังเพียงพอต่อความต้องการชนิดที่

สามารถเก็บไว้ในโหนกอูฐได้อีกวันละประมาณ 6 ล้านตัว



 ปริมาณการซ้ือสินค้าหลายชนิดเพ่ิมข้ึนอย่าง

ก้าวกระโดด ยอดขายน้ำาด่ืมในซุปเปอร์สโตร์เม่ือต้นเดือน

ตุลาคมเพ่ิมข้ึนกว่า 40% จากปลายเดือนกันยายน รวมถึง

อาหารสำาเร็จรูป และไข่ไก่เองก็เช่นกัน เปรียบเทียบง่ายๆ 

ว่า จากท่ีน้ำา 100 ขวด เคยขายหมดภายใน 1 ช่ัวโมง 

แต่ในช่วงภาวะน้ำาท่วม น้ำา 100 ขวด อาจขายหมดได้

ภายในเวลา 20 นาที

 อีกเรื่องหนึ่งที่อาจตอบคำาถามเราได้ว่า เราอยู่

ในภาวะขาดแคลนสินค้าจริงหรือเปล่า จากการสำารวจ

ตลาดสดหลายแห่งพบว่า สินค้าต่างๆ ที่ว่าขาดตลาดใน

ซุปเปอร์สโตร์บยังมีขายตามปกติในร้านขายของชำาเล็กๆ 

ไม่ว่าจะเป็นน้ำาดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง หรือแม้แต้วัสดุ

ก่อสร้างจำาพวกซิลิโคน ปูนขาว ที่ว่าขาดตลาดก็ยังคงหา

ซื้อได้ในร้านขายวัสดุก่อสร้างเล็กๆ ทั่วไป

 เรามองแต่ชีวิตที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า เมื่อเรา

เห็นที่ที่เราไปช้อปปิ้งประจำาของหมด เราก็อาจเผลอคิด

ไปว่าทุกที่จะต้องหมดเหมือนกัน

 อีกสาเหตุหน่ึงอาจเป็นเพราะความไม่รู้ หลาย

คนกลัวว่าน้ำาจะท่วมจนไม่สามารถออกมาซ้ือของได้ จึง

ต้องซ้ือให้มากไว้ก่อน เพราะเราไม่รู้ว่าต้องซ้ือแค่ไหนถึงจะ

เพียงพอ ถ้าเรารู้ความต้องการการบริโภคของแต่ละคน

ในแต่ละวัน เราอาจจะพอประเมินความต้องการคร่าวๆ 

ของแต่ละครอบครัวได้

 นักวิชาการสาขาโภชนวิทยาระบุว่า ผู้ชายจะ

รับประทานข้าวสารประมาณ 2 ขีดต่อวัน หรือเท่ากับ

ข้าวสวย 10 ทัพพี ในขณะที่ผู้หญิง เด็ก และคนแก่ อยู่

ที่ประมาณ 1 ขีด หรือ 6 ทัพพี ดังนั้น ครอบครัวขนาด 

4 คน จะรับประทานข้าวสารบรรจุถุง 5 กิโลกรัม 1 ถุง 

ภายในเวลาประมาณ 9 วัน

 วิชาสุขศึกษาบอกเรามาตั้งแต่เด็กว่า เราควร

ด่ืมน้ำาวันละ 8 แก้ว หรือประมาณ 1.5 - 2 ลิตร น่ันแปลว่า

ครอบครัวขนาด 4 คน ดื่มน้ำาบรรจุขวดขนาดเล็ก 1 โหล 

ภายในเวลา 1 วัน

 สำาหรับกรณีบะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูปถ้าเรารับประทาน

ตลอดวันโดยไม่มีอย่างอื่นเลย จะให้ปพลังงานเพียงพอที่

ประมาณ 4 - 5 ซองต่อวัน แต่ถ้ากินแบบนี้ทุกวันก็อาจมี

ผลกระทบอื่นๆ ตามมา

 นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ของการคำานวณความ

ต้องการในการบริโภคในแต่ละวัน ลองศึกษาข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่ลิงก์ที่เรารวบรวมไว้ด้านล่าง แล้วนำาไปคำานวน

ความต้องการของครอบครัวคุณดู

 แน่นอนว่าการตุนข้าวของไม่ใช่เรื่องผิด เพราะ

ในภาวะน้ำาท่วมอย่างนี้ เราต่างไม่รู้ว่า เราจะต้องตกเป็น

ผู้ประสบภัยเมื่อไหร่ และนานแค่ไหน นั่นทำาให้เราตุนข้าว

ของต่างๆ ด้วยความไม่รู้ แต่ถ้าหากเราตั้งสติอีกซักนิด 

ศึกษาให้มากขึ้น เราก็จะสามารถตุนข้าวของอย่างมีสติ

มากขึ้นได้ ที่นี้ทุกครั้งที่อยู่หน้าชั้นวางสินค้า 

 ลองคิดอีกซักนิดก่อนหยิบว่าเราต้องการ

มันจริงหรือเปล่า เพราะในขณะที่มันเกินความ

ต้องการของเรามันอาจเป็นสิ่งที่ขาดในความ

ต้องการของใครอีกหลายคน

 

 รวม Link ประกอบวิดีโอ ตอนที่ 6 

 

 - เอกสารเผยแพร่ “กินตามวัยให้พอดี” จาก 

สำานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/

main/upbook/files/01.pdf 

 

 - น้ำาท่วม เราจะกินอะไรดี โดย สสส.

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent

/special_report/25126 



ตอนที่ 7 รู้ให้ครบ ระบบน้ำาใช้

 ในช่วงภาวะน้ำาท่วมแบบนี้ เราเชื่อว่าหลาย

ครอบครัวคงมีความกังวลเรื่องน้ำาดื่มน้ำาใช้ บางบ้านเล่า

ต่อๆ กันว่า น้ำาประปาที่บ้านมีสีและกลิ่นที่ผิดปกติ ยิ่งมี

ข่าวว่าน้ำาประปาปนเปื้อน ยิ่งทำาให้เรากังวลไปกันใหญ่ ว่า

น้ำาท่วมส่งผลกระทบกับน้ำาดื่มน้ำาใช้ของเราอย่างไรบ้าง

 ก่อนที่เราจะตอบคำาถามนั้นได้ เราลองไป

ทำาความรู้จักกับระบบน้ำาประปาของเราให้มากขึ้นกันก่อน

 น้ำาประปามาจากไหน?
 เม่ือฝนตกลงมา ผืนแผ่นดินบางส่วนได้รองรับน้ำา

นั้นเอาไว้ จนกลายเป็นแหล่งน้ำาตามธรรมชาติทั้งแม่น้ำา

และลำาคลอง และเมื่อเราต้องการนำาน้ำาจากแหล่งน้ำาตาม

ธรรมชาติมาใช้แต่เราไม่รู้ว่าในน้ำานั้นมีอะไรเจือปนอยู่บ้าง 

เราจึงจัดการน้ำาให้เข้าสู่ความดูแลของหน่วยงานหนึ่ง 

นั่นก็คือ การประปา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการผลิตน้ำาให้ได้

มาตรฐาน

 การประปาได้ตัดคลองจากแหล่งน้ำาตามธรรมชาติ

ออกมา เรียกว่า คลองประปา เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำาดิบ 

จากน้ันน้ำาดิบจะเร่ิมเข้าสู่ระบบการปรับคุณภาพน้ำาโดยผ่าน

ข้ันตอนการตกตะกอน การกรอง การฆ่าเช้ือโรค การตรวจ

สอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานท่ีกำาหนดโดยองค์การอนามัยโลก

จากนั้นจึงสูบส่งไปตามท่อเพื่อแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ



 หลังจากขั้นตอนการผลิตก็เป็น ขั้นตอนการ

ใช้ในครัวเรือน 

 บ้านทุกหลังจะมี มิเตอร์วัดปริมาณการใช้น้ำา 

ติดอยู่หน้าบ้าน โดยมีวาวล์เปิดปิดน้ำาซึ่งส่งตรงมาจาก

การประปา ซึ่งระบบประปาของแต่ละบ้านก็แตกต่างกัน

ออกไปตามแต่ความต้องการ 

 บางบ้านที่ไม่สูงมากหรือผังบ้านไม่ซับซ้อนนัก

ก็อาจจะต่อท่อน้ำาไปใช้โดยตรง แต่หากบ้านไหนต้องการ

ควบคุมน้ำาให้น้ำาไหลแรงทันใจก็จะต่อท่อจากวาวล์น้ำาไป

ที่ถังพักน้ำาก่อน จากนั้นจึงใช้ปั๊มน้ำาสูบน้ำาไปใช้ตามห้อง

ต่างๆ 

 สำาหรับตึกสูง เช่น คอนโด ก็อาจเป็นระบบป๊ัมน้ำา

จากถังพักน้ำาชั้นล่างขึ้นไปสู่ถังพักน้ำาขนาดใหญ่กว่าที่ชั้น

บนสุด แล้วค่อยปล่อยน้ำาจากข้างบนลงมาตามห้องต่างๆ 

ตามแรงโน้มถ่วง นั่นคือส่วนของการนำาน้ำาดีเข้าบ้าน 

 เม่ือน้ำาดีถูกนำามาใช้ก็จะเกิดเป็นน้ำาเสียข้ึน แล้วน้ำา

เสียเหล่าน้ีไปไหน หลังจากท่ีเราใช้น้ำา น้ำาเสียจะไหลลงท่อ

ระบายน้ำาภายในบ้านเพ่ือไปรวมกันอยู่ท่ีถังบำาบัดน้ำาเสีย 

 ระบบบำาบัดน้ำาเสีย มีหลายแบบ ได้แก่

 1) บ่อเกรอะ บ่อซึม มีลักษณะเป็นถัง

คอนกรีตสำาเร็จรูปทรงกระบอก 2 บ่อต่อกันฝังในดิน 

บ่อท่ี 1 รับน้ำามาจากแหล่งน้ำาเสียแล้วบำาบัดตามธรรมชาติ 

น้ำาส่วนท่ีล้นจากบ่อเกรอะก็จะเข้าไปในบ่อซึมแล้วกระจาย

น้ำาออกไปตามดินรอบๆ เม่ือถึงเวลาท่ีบ่อเต็ม จะต้องมี

การดูดส่ิงปฏิกูลจากบ่อเกรอะออกไปท้ิงด้วย

 2) ถังบำาบัดสำาเร็จรูป มีระบบย่อยสลาย

และระบบระบายน้ำาในถังเดียวกัน สามารถแก้ปัญหา

เรื่องสิ่งปฏิกูลเต็มบ่อออกไปได้และมีท่อต่อตรงออกสู่ท่อ

ระบายน้ำาสาธารณะได้เลย



 น้ำาท้ิงจากครัวเรือนส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำา

โดยตรง แต่น้ำาท้ิงบางส่วนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำาสาธารณะ

เพ่ือส่งไปบำาบัดท่ีโรงบำาบัดน้ำาเสีย ซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมน้ำาเสีย

จากที่ต่างๆ เข้าสู่ กระบวนการกำาจัดมวลสารในน้ำา 

ตะกอนของเสียที่ได้จากการบำาบัดจะถูกนำาไปใช้เป็นปุ๋ยใน

การเกษตร ส่วนน้ำาที่มีคุณภาพดีขึ้นก็จะถูกปล่อยกลับสู่

แหล่งน้ำาตามธรรมชาติต่อไป

 นั่นคือภาพรวมของระบบประปาที่เราใช้กันอยู่

ทุกวันนี้ ทีนี้เราลองไปดูกันว่า น้ำาท่วมมีผลกระทบ

ต่อระบบประปาของเราอย่างไร
 เร่ิมต้ังแต่ข้ันตอนการผลิตน้ำา น้ำาท่วมท่ีไหลผ่าน

จังหวัดต่างๆ มาเป็นเวลานาน พัดพาส่ิงสกปรกติดตัวมา

มากมาย ส่งผลให้แหล่งน้ำาดิบท่ีนำามาใช้ปนเป้ือนมากกว่า

ปกติ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้การประปาต้องใช้เวลาจัดการกับน้ำา

นานข้ึน หรือลดปริมาณการผลิตลง เพ่ือควบคุมให้สามารถ

ดื่มน้ำาได้ตามปกติ

 กรณีน้ำาขุ่น เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย อาจเป็น

เพราะการเพิ่มแรงดันน้ำาภายในท่อประปาขึ้นจากปกติ 

ทำาให้ตะกอนที่ตกค้างในเส้นท่อหลุดออกมากับน้ำาด้วย

 ส่วน กรณีที่น้ำามีสีเหลือง อาจเพราะมีตะกอน

ปนเช่นเดียวกับกรณีน้ำาขุ่น หรืออาจเป็นเพราะน้ำาประปา

ได้ผ่านการผสมรวมกับวัสดุธรรมชาติบางอย่าง เช่น หญ้า

แห้ง จนทำาให้สีของหญ้ากลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำา ซึ่ง

กรณีนี้ไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภค

 หากได้กลิ่นคลอรีนในน้ำา สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ 

ด้วยการรองน้ำาและตั้งทิ้งไว้ 30 นาที หรือจะต้มก่อนดื่ม

เพื่อความมั่นใจก็ได้เช่นกัน

 สำาหรับบ้านหรือคอนโดที่ใช้ระบบถังพักน้ำาต้อง

ตรวจสอบฝาของถังน้ำาใต้ดินให้ดี เพราะน้ำาที่ท่วมสูงจะ

ทำาให้ถังน้ำาจมอยู่ใต้น้ำา ถ้าฝาของถังน้ำาไม่สามารถป้องกัน

น้ำาเข้าได้ น้ำาใช้ของบ้านเราก็มีสิทธิที่จะปนเปื้อน ควรต่อ

ท่อน้ำาตรงจากท่อประปาหน้าบ้านเข้ามาที่ตัวบ้านเลย แม้

น้ำาอาจจะไหลเบาลงบ้าง แต่ก็ยังแน่ใจได้ว่าน้ำาจะไม่ปน

เปื้อนจากน้ำาท่วม

 หลายคนเจอปัญหาเร่ืองการขับถ่าย น้ำาท่วมอาจ

ทำาให้น้ำาจากท่อระบายน้ำาไหลเข้ามาเต็มถังบำาบัดน้ำาเสีย

และเอ่อย้อนกลับขึ้นไปตามท่อระบายน้ำาในบ้านส่งผลให้

เรากดชักโครกไม่ลงนั่นเอง วิธีการจัดการคือ อุดส้วมและ

ท่อระบายน้ำาที่ชั้นล่าง ไม่ควรใช้ส้วมในช่วงน้ำาท่วมเพราะ

จะเป็นการเพิ่มแรงดันน้ำาในท่อ อาจทำาให้ของเสียล้นออก

มาได้

 สำาหรับระบบการบำาบัดน้ำาเสียของกรุงเทพใน

ภาวะน้ำาท่วม น้ำาโดยไม่ผ่านการบำาบัด แต่ปริมาณน้ำา

จำานวนมากที่ไหลบ่าในคราวเดียวกันก็เกินจากสภาพปกติ 

ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพน้ำา ซึ่งส่งผลต่อแหล่งน้ำา

ตามธรรมชาติมากขึ้นอย่างแน่นอน

 ดังนั้น สิ่งที่เราพอจะช่วยธรรมชาติได้คือการ

ร่วมมือกันรักษาความสะอาดของน้ำาไว้ให้ได้มากที่สุด 

เมื่อถึงตรงนี้แล้วหากใครยังกังวลเรื่องน้ำาดื่มน้ำาใช้หรือไม่

มั่นใจในคุณภาพน้ำา ก็สามารถศึกษาวิธีการผลิตน้ำาดื่ม 

น้ำาใช้เพิ่มเติม ซึ่งเราได้รวบรวมมกรรมวิธีต่างๆ เอาไว้ให้

ในลิงก์ด้านล่าง ลองศึกษาและหาวัสดุที่ต้องใช้มาทดลอง

กันดู

 

 รวม Link ประกอบคลิป EP.7

 

 - แนะนำาการใช้น้ำาประปาในภาวะน้ำาท่วม 

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/

situations/25260 และ http://www.mwa.

co.th/2010/ewt/mwa_internet/ewt_news.

php?nid=5462&filename... 



 - การแก้ปัญหาน้ำาประปาเหลือง http://www.

thaihealth.or.th/healthcontent/situations/25060 

 

 - การทำาน้ำาสะอาดด้วยตนเอง สำาหรับบ้านเรือน

http://www.eng.chula.ac.th/?q=node/3847 

 

 - การผลิตน้ำาสะอาดสำาหรับใช้ (เท่านั้น) ด้วย

ตนเองในสภาวะน้ำาท่วม http://www1.eng.chula.

ac.th/?q=node/3821

 

 - รับมือกับขยะเพ่ือลดการระบาดของเช้ือโรคใน

ช่วงน้ำาท่วม http://www.thaihealth.or.th/health-

content/news_thaihealth/25232

ตอนที่ 8 รู้ทันน้ำาเสีย เราเคลียร์ได้

 ท่ามกลางวิกฤตน้ำาท่วมท่ียาวนาน น้ำาท่ีเร่ิมเน่าเสีย

ทำาให้เราทุกคนต่างมองหาทางแก้ EM ball หรือลูกบอล

จุลินทรีย์ ก็ดูจะเป็นเสมือนความหวังแต่มันก็ยังคงเต็มไป

ด้วยคำาถามว่าใช้ได้ผลจริงหรือเปล่า 

 วันนี้เราจะมาทำาความรู้จักมันให้มากขึ้นและ

ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำาเน่าเสียไปพร้อมๆ กัน 

ก่อนจะเข้าใจเรื่อง EM ได้ เราต้องเข้าใจก่อนว่า น้ำาเสีย

คืออะไร
 น้ำาเสีย ไม่ใช่แค่น้ำาที่มีสีดำาหรือมีกลิ่นเหม็น แต่

คือน้ำาที่มีปริมาณอ๊อกซิเจนไม่มากพอ สิ่งมีชีวิตไม่อาจ

อาศัยอยู่ได้  ดังนั้น น้ำาที่เราเห็นว่าใส แต่หากมีอ๊อกซิเจน

ไม่เพียงพอหรือมีสารพิษเจือปนก็นับเป็นน้ำาเสียได้เช่นกัน

 แล้วน้ำาเสียเกิดจากอะไร เราลองไปตั้งต้นกันที่

พื้นฐานซักนิดว่า ในน้ำามีอะไรบ้าง

 

 3 สิ่งที่มีในน้ำาและเราควรรู้จัก ได้แก่

 1) สารประกอบ เช่น อ๊อกซิเจน ไฮโดรเจน 

คาร์บอนไดอ๊อกไซต์ ซัลเฟต และอื่นๆ อีกมากมาย

 2) สารอินทรีย์ละลายน้ำา หรือก็คือซากพืชซาก

สัตว์ และสิ่งต่างๆ ที่ทำาปฏิกิริยาละลายอยู่ในน้ำา

 3) จุลินทรีย์ ซึ่งกินสารอินทรีย์ละลายน้ำาเป็น

อาหาร โดยใช้สารประกอบต่างๆ เป็นพลังงาน

  จุลินทรีย์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 - กลุ่มท่ีใช้อ๊อกซิเจนเป็นพลังงาน หรือ aerobic 

 - กลุ่มที่ไม่ใช้อ๊อกซิเจน หรือ anaerobic 

 - และกลุ่มที่อยู่ได้ทั้ง 2 ภาวะ (facultative)  

    ถ้ามีอ๊อกซิเจนก็ใช้ถ้าไม่มีก็จะใช้สารประกอบอื่นๆ

 

 

 

 

 น้ำาท่วมได้พัดพาสารประกอบและสารอินทรีย์

จำานวนมากมาด้วย โดยมาในรูปแบบของขยะ ดินโคลน 

และสารอินทรีย์ละลายน้ำา ซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของ

เหล่าจุลินทรีย์ ขณะที่น้ำายังมีอ๊อกซิเจนเจ้า aerobic หรือ

กลุ่มที่ใช้อากาศก็จะใช้อ๊อกซิเจนเป็นพลังงานในการกิน

สารอินทรีย์ เมื่อมีอาหารมากก็กินมาก กินมากก็เพิ่ม

จำานวนมาก เพิ่มจำานวนมากก็ใช้พลังงานมาก อ๊อกซิเจน

จึงเริ่มน้อยลง เมื่อนั้นเองเจ้า anaerobic ซึ่งกินโดยใช้

สารประกอบอื่นเป็นพลังงานได้ก็เริ่มครองพื้นที่แทน แต่

มีอยู่กลุ่มหนึ่งทีใช้ซัลเฟอร์เป็นพลังงาน เจ้าตัวนี้เองที่คาย

ผลผลิตหลังการกินออกมาเป็นไฮโดรเจนซัลไฟต์ หรือก็

คือ ก๊าซไข่เน่า ซึ่งเป็นต้นเหตุให้น้ำามีกลิ่นเหม็นนั่นเอง

 น้ำามีความสามารถในการบำาบัดตัวเองตาม

ธรรมชาติอยู่แล้ว เช่นการไหลของน้ำาจะทำาให้น้ำามีอ๊อก-

ซิเจนจากอากาศละลายลงสู่น้ำาเพิ่มขึ้น หรือการที่น้ำามี

จุลินทรีย์ก็เป็นกลไกการย่อยสลายตามธรรมชาติ 

 แต่บางครั้งเมื่อน้ำาท่วมขัง ไม่มีการไหล หรือ

มีปริมาณสารอินทรีย์ละลาย

น้ำามากจนย่อยสลายตาม

ธรรมชาติไม่ทัน เราก็ต้องการ 

แก้น้ำาเสีย

ด้วยมือเราเอง 

วิธีการแก้มีอยู่ 3 วิธี คือ

 - การเติมอ๊อกซิเจน

 - การใช้สารเคมี

 - และการลดปริมาณ

สารอินทรีย์ละลายน้ำา



 แล้ว EM คืออะไร 

 EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms 

หรือ จุลินทรีย์ที่เก่งเฉพาะด้าน เราต้องเข้าใจก่อนว่า

จุลินทรีย์ก็เหมือนกับมนุษย์ จุลินทรีย์แต่ละพวกจะมีความ

ถนัดต่างกันเหมือนมนุษย์ที่มีหลายอาชีพ 

ส่วนใครจะเป็นจุลินทรีย์ดี จุลินทรีย์ไม่ดี ก็แล้วแต่วาระ

กันไป เพระาจุลินทรีย์ที่เราถือว่าไม่ดีบางตัวก็สามารถทำา

ประโยชน์ได้ในบางโอกาส เช่น จุลินทรีย์บางส่วนที่ทำาให้

น้ำาเสียก็มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างไบโอแก๊สเป็นต้น

 หลักการทำางานของ EM ก็คือ การคัดจุลินทรีย์

ในด้านที่เราต้องการเพื่อนำามาใช้ มีหลายสูตรแตกต่างกัน

ออกไป ที่พบเห็นมากในสูตร EM ก็ได้แก่ พวกจุลินทรีย์

ผลิตกรดแลคติคและยีสต์ จุลินทรีย์ทั้ง 2 ประเภท เป็น

พวกที่อยู่ได้ทั้งภาวะมีและไม่มีอ๊อกซิเจน ทนต่อสภาพ

เป็นกรดของน้ำาเสีย ทำาให้สามารถลงไปช่วยย่อยสาร

อินทรีย์ได้โดยไม่ตายซะก่อน

 อีกพวกที่พบมากในสูตร EM คือ จุลินทรีย์

สังเคราะห์แสง ซึ่งสามารถสังเคราะห์ก๊าซไข่เน่าให้เป็น

ซัลเฟอร์ ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นได้ 

 แต่ได้ยินคำาว่าสังเคราะห์แสงแล้วอย่าเพ่ิงเข้าใจ

ว่ามันจะคายอ๊อกซิเจนได้เหมือนพืช เน่ืองจากมันไม่มีสี

เขียวของคลอโรฟีลล์ มันจึงไม่สามารถผลิตอ๊อกซิเจนมา

เติมให้น้ำาได้ ทำาได้เพียงสังเคราะห์แสงมาเป็นพลังงานให้

ตัวเองเท่าน้ัน จุลินทรีย์ท่ีผลิตอ๊อกซิเจนได้คือพวกสาหร่าย

สีเขียวแกมน้ำาเงินท่ีอาจเกิดข้ึนได้อยู่แล้วในน้ำาท่วม ซึ่งมี

อาหารของมันมากกว่าปกติ แต่ในขณะท่ีมันผลิตอ๊อกซิเจน

มันก็ใช้อ๊อกซิเจนเช่นกันโดยเฉพาะตอนกลางคืน ทำาให้

อ๊อกซิเจนในน้ำาอาจจะหมดไปได้

 รู้จัก EM คร่าวๆ ไปแล้ว เราลองไปหาคำาตอบ

สำาหรับคำาถามมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กัน

 ทำาไมถึงมีบางเสียงบอกว่าไม่ได้ผล ประเด็นแรก

ที่ถูกพูดถึงเสมอคือ การใช้ EM ไม่เหมาะกับน้ำาท่วม 

 จุดกำาเนิดของ EM เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการเกษตร

กรรมของประเทศญี่ปุ่น ต่อมาจึงถูกพัฒนาให้นำามาใช้

ตามบ้าน ขัดพื้น ซักผ้า ล้างส้วม ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นพื้นที่

ควบคุม 

 คำาว่า พื้นที่ควบคุม คือพื้นที่ที่เรารู้สภาพของน้ำา 

รู้ว่ามีอะไรในน้ำาบ้าง รู้ขนาดว่ากว้างยาวสูงเท่าไหร่ เพื่อ

ให้เราเลือกใส่จุลินทรีย์ได้ถูกประเภทและถูกปริมาณ

 การใส่ EM ลงไปในน้ำาเสียก็เปรียบเหมือนการ

ส่งทหารออกไปรบ เราต้องเลือกทหารให้ถูกประเภท 

เพราะทหารอากาศอาจไม่เชี่ยวชาญการต่อสู้บนพื้นดิน

เท่าทหารราบ รวมถึงจำานวนทหารท่ีส่งไป ถ้าศัตรูมี 1 แสน 

เราก็ควรส่งทหารไปอย่างสมน้ำาสมเน้ือ เว้นแต่ว่าจุลินทรีย์

ของเราจะมีประสิทธิภาพสูงมากๆ ก็อาจพอสู้ได้ใน

ระดับหนึ่ง

 แต่สำาหรับน้ำาท่วม ทุกพื้นที่มีความแตกต่างกัน 

บางพื้นที่เป็นถนน เป็นพื้นที่เปิด พื้นที่น้ ำาไหล มีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่สามารถตรวจสอบการปนเป้ือน

ของน้ำาได้ จึงทำาให้แตกต่างจากการใช้ EM ในบ่อปลา

หรือทำาความสะอาดพื้นบ้าน การโยน EM ball ลงไปใน

น้ำาไหล ซึ่งมีการหมุนเวียนอ๊อกซิเจนอยู่แล้ว อาจทำาให้

จุลินทรีย์ใน EM ไปแย่งใช้อ๊อกซิเจนจนทำาให้อ๊อกซิเจนใน

น้ำายิ่งลดลง สุดท้ายแล้วจุลินทรีย์จะทำางานได้ตลอดรอด

ฝั่งหรือเปล่าก็ไม่สามารถประเมินได้

 ประเด็นที่ 2 คือเรื ่อง จุลินทรีย์เจ้าถิ ่น โดย

ธรรมชาติของจุลงินทรีย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบอยู่ในสภาพ

ที่เหมาะสมกับตัวเอง และ EM ก็ถือเป็นจุลินทรีย์ต่างถิ่น 

เมื่อมันต้องมาอยู่ในที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย มันก็ไม่อาจแย่ง

อาหารจากจุลินทรีย์เจ้าถิ่นได้ เมื่อขาดอาหารก็ตายและ



ตกเป็นอาหารของจุลินทรีย์เจ้าถ่ินแทน น่ันแปลว่า การโยน

EM โดยไม่ศึกษาให้ดี อาจส่งผลให้น้ำายิ่งเน่าเสียมากขึ้น

ก็เป็นได้

 แล้ววิธีการใช้ EM ที่ถูกต้องคืออะไร เราต้อง

แยกแยะระหว่าง EM กับ EM ball ให้ได้ก้อน จากวิธี

การทำา EM ball สูตรหนึ่ง เริ่มต้นที่หัวเชื้อจุลินทรีย์หรือที่

เราเรียกกันติดปากว่า EM น้ำา นำาไปผสมกับกากน้ำาตาล

และน้ำา ได้ออกมาเป็น EM ขยาย นำา EM ขยายไปผสม

กับรำาละเอียด รำาหยาบ ดินทราย เพื่อปั้นเป็นลูกจนกลาย

เป็น EM ball 

 ดังนั้น การนำา EM หัวเชื้อไปใช้ราดเลยก็ใช้ได้

เช่นกัน แต่ที่ต้องผสมกากน้ำาตาลก็เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ ที่

ต้องปั้นเป็นลุกก็เพื่อถ่วงน้ำาหนักให้จุลินทรีย์ลงไปทำางาน

ได้ลึกถึงใต้น้ำา

 ระหว่างการใช้และการปั้น EM ทุกชนิดควรสวม

ถุงมือเพื่อป้องกันจุลินทรีย์บางตัวที่อาจทำาปฏิกิริยากับ

ผิวหนังจนเกิดความผิดปกติได้ และเมื่อปั้นเสร็จควรตาก 

EM ball ไว้ในร่มอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้จุลินทรีย์ได้กิน

กากน้ำาตาลและขยายพันธุ์ก่อนใช้ ถ้าใช้โดยไม่ทิ้งไว้กาก

น้ำาตาลจะยังอยู่ แทนที่จะได้จุลินทรีย์เพิ่มจะกลับกลาย

เป็นการเพิ่มสารอินทรีย์ลงไปแทน

 สรุปแล้วเราควรใช้ EM แก้ปัญหาน้ำาท่วมเน่า

เสียหรือเปล่า จากที่กล่าวมาทั้งหมด อาจถือว่าข้อมูลยัง

ไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่า EM จะใช้กับน้ำาท่วมครั้งนี้ได้ผล

หรือไม่ เพราะยังมีปัจจัยมากมายที่ต้องคำานึงถึงในการใช้

แต่ละครั้ง

 แม้ EM บางส่วนจะมีส่วนประกอบที่สามารถ

ช่วยลดกลิ่นได้จริง แต่การใช้ผิดสูตร ผิดวิธี ผิดปริมาณ ก็

อาจยิ่งทำาให้น้ำาเน่าเสียได้เช่นกัน

 ดังน้ัน ส่ิงท่ีสำาคัญหากต้องการจะใช้คือต้องศึกษา

ให้ดีก่อนและใช้ให้ถูกวิธี เพราะ EM ก็เป็นเพียงจุลินทรีย์

ธรรมดา ไม่ใช่ของวิเศษที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง แต่สิ่งที่จะ

ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้คือความรู้และความเข้าใจ

 ถึงการใช้ EM จะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนนัก แต่เรา

ยังมีอีกทางเลือกหน่ึง เป็นวิธีง่ายๆ ท่ีเราทุกคนสามารถ

ร่วมมือกันทำาได้ นั่นก็คือการเก็บขยะและลดการทิ้งขยะ

ลงในแหล่งน้ำานั่นเอง

 สำาหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องการใช้และ

ประเภทของ EM เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้จากลิงก์ที่

เรารวบรวมไว้ด้านล่าง ลองต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองดูนะ

 รวม Link ประกอบคลิป EP.8 
 

 - น้ำาเสียคืออะไร http://www.pcd.go.th/

info_serv/water_wt.html  

 

 - ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM http://share.

psu.ac.th/blog/em2551/6872 

 

 - การแยกขยะ เพื่อลดการระบาดของเชื้อโรค

ที่มากับน้ำา http://www.thaihealth.or.th/health-

content/news_thaihealth/25232 

ตอนที่ 9 ตั้งหลัก หลังน้ำาลด

 เมื่อได้ยินคำาว่า “น้ำาลด” คนส่วนใหญ่ย่อมดีใจ 

ที่กำาลังจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ 

 แต่คำาว่า “น้ำาลด” อาจไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีที่สุด

สำาหรับอีกหลายๆ คน โดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยน้ำาท่วม

บ้านไปแล้ว 

 เพราะแม้น้ำาจะลดแต่ความกังวลเรื่องสภาพ

บ้านหลังน้ำาท่วมไม่ได้ลดลงด้วยเลย หลายคนจินตนาการ

ไม่ออกว่า บ้านที่เราเคยอยู่จะเป็นอย่างไร จะมีอะไรเสีย

หายบ้าง แล้วเราจะเริ่มต้นฟื้นฟูอย่างไร

 เพ่ือให้เราเตรียมใจให้พร้อมรับมือกับสภาพบ้าน

หลังน้ำาท่วม วันน้ีเราลองไปดูสถานการณ์สมมุติจากบ้าน

ของนายสติกันว่า หลังน้ำาลดเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้าง

 ก่อนเข้ามาลองตรวจสอบข่าวสารและ

สถานการณ์ให้แน่ใจที่สุดก่อนจะกลับเข้าไป เพื่อที่เราจะ

ได้ไม่ต้องย้ายเข้าออกหลายรอบ 

 ไม่ควรเข้าไปคนเดียวเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ขึ้นจะได้มีคนคอยช่วยเหลือได้

 เตรียมอุปกรณ์จัดการบ้านมาให้พร้อม เช่น ไม้กวาด

ทางมะพร้าว ถุงขยะ ไม้ถูพื้น แปรงขัด ผ้าขี้ริ้ว ถังน้ำา 

น้ำายาทำาความสะอาดบ้าน ควรพกอุปกรณ์ตรวจสอบไฟร่ัว 

และไฟฉายติดตัวไปด้วย 

 และที่สำาคัญควรแต่งกายให้มิดชิด ใส่ผ้าปิดปาก 

ถุงมือยาง รองเท้าบูทยาง ตั้งแต่ก่อนเข้าบ้าน เพราะ

นอกจากจะป้องกันเชื้อโรคต่างๆ แล้ว ยังสามารถป้องกัน

กระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย แต่ต้องระวังอย่าให้มีรูรั่ว

 หลังจากเตรียมพร้อมแล้ว ศึกษาเส้นทางให้ดี

เพื่อวางแผนเข้าบ้าน โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำาท่วม 



 เมื่อมาถึงบ้าน ขอให้คุณเตรียมใจไว้ให้ดี สิ่งที่

คุณจะต้องเจอ อาจทำาให้คุณเหนื่อยหรือท้อใจ แต่มันคือ

สิ่งที่คุณต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเราไม่มีสติ

เราจะไม่สามารถรับมือกับสภาพบ้านหลังน้ำาท่วมได้เลย

 ทันทีที่คุณเปิดประตูบ้านเข้าไปคุณจะต้องเจอ

กับสิ่งเหล่านี้

 

 จอร์จ : “คุณกำาลังกังวลกับไฟฟ้ารั่วใช่หรือ

ไม่ แม้น้ำาท่วมที่บ้านคุณจะลดแล้วแต่ก็ยังกังวลอยู่

ว่ากระแสไฟฟ้าจะใช้ได้หรือเปล่า รู้หรือเปล่าซาร่าว่า 

ไฟฟ้ารั่วแค่ไม่กี่สิบโวลต์ก็เป็นอันตรายถึงชีวิตของ

เราได้แล้วนะ”

 ซาร่า : “โอ้พระเจ้าจอร์จ มันน่ากลัวมาก แต่

ถ้าฉันมีไขควงวัดไฟ และที่บ้านก็มีเบรกเกอร์หรือ

ฟิวส์ ก็โอเคแล้วใช่ไหมจอร์จ”

 จอร์จ : “หยุดก่อนซาร่า ถ้าบ้านคุณแห้งสนิท

แล้วก็พอใช้ได้นะ แต่ถ้าบ้านยังชื้นหรือมีน้ำานองอยู่ก็

อันตรายเชียวล่ะ

ไขควงตรวจ

ไฟฟ้าทั่วไป

ออกแบบมา

สำาหรับวัดว่า

สายไฟมีกระแส

ไฟฟ้าอยู่หรือเปล่าซึ่งจะทำางานที่แรงดันไฟฟ้า

ประมาณ 80-90 โวลต์ ดังนั้น ถ้าไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทำา

ขึ้นเฉพาะสำาหรับใช้ตรวจไฟรั่วในภาวะน้ำาท่วม เราจะ

เอามาตรวจกระแสไฟฟ้ามั่วซั่วไม่ได้เลยนะ ส่วนฟิวส์

หรือเบรกเกอร์ก็มีไว้สำาหรับตัดไฟเกิน แต่ไม่ช่วย

อะไรเลยกรณีเกิดไฟรั่ว”

 ซาร่า : “งั้นถ้าฉันจะกลับเข้าบ้าน ฉันควรจะ

ทำายังไงดีล่ะจอร์จ”

 จอร์จ : “ตัดก่อนเลยซาร่า ตัดระบบไฟฟ้าเพ่ือ

ตรวจสอบว่าใช้ได้หรือเปล่า ไม่ว่าจะเต้ารับ สวิตช์ 

สายไฟทุกเส้นท่ีเคยถูกน้ำาท่วมต้องเช็คให้ม่ันใจว่าไม่มี

ไฟร่ัว เพราะถ้าเปล่ียนได้ก็จะเย่ียมไปเลยนะซาร่า 

ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ถูกน้ำาท่วมห้ามใช้งาน

เด็ดขาด จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 

ต้องระวังเรื่องความชื้นและคราบสนิมที่ขั้วของเต้ารับ

หรือภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะ เพราะหากใช้งาน

อาจเกิดความร้อนสูง ร้อนมากเข้าก็อาจถึงขั้นฉนวน

สายไฟฟ้าชำารุดและอาจเกิดเพลิงไหม้ได้เลยนะ ต้อง

ตรวจเช็คให้ครบทั้งระบบก่อนถึงจะเปิดใช้ตามปกติ

ได้นะซาร่า”

 ซาร่า : “โอ้มันยอดมากเลยจอร์จ ฉันคงต้อง

ศึกษาเรื่องไฟฟ้าให้มากกว่านี้สินะ”

 จอร์จ : “ใช่แล้วซาร่า ถ้าไม่แน่ใจเรื่องไฟฟ้า 

โทรติดต่อที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 และการ

ไฟฟ้านครหลวง 1130 จำาไว้ให้ดี 1129 1130”

 

 เตรียมใจไว้เลยว่าบ้านที่ถูกน้ำาท่วมจะเต็มไป

ด้วยความชื้น กลิ่นอับ เศษขยะที่มากับน้ำาท่วม เชื้อรา 

บางบ้านที่เจอน้ำาไหลแรง ข้าวของอาจล้มเสียหาย แต่อย่า

เพิ่งถอดใจ บ้านอื่นๆ ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน สิ่งที่

สำาคัญที่สุดคือ ตั้งสติให้ดี เราจะค่อยๆ แก้ไขมันได้อย่าง

แน่นอน

 อันดับแรก คือ การเปิดบ้านให้อากาศถ่ายเท 

ปล่อยให้มีอากาศไหลเวียนเข้าบ้านซักพักแล้วค่อยเข้า

บ้าน ระหว่างที่เดินสำารวจความเสียหายอย่าลืมถ่ายรูป

เอาไว้เป็นหลักฐานกรณีที่ต้องเบิกค่าชดเชย

 ก่อนที่จะเริ่มทำาความสะอาด เราต้องจัดการขยะ

ซะก่อน ลองนึกภาพปริมาณขยะของบ้านเราแล้วคูณด้วย

จำานวนบ้านในระแวกใกล้เคียง ถ้าทุกบ้านทิ้งขยะออกมา 

กองหน้าบ้านพร้อมกันจะเกิดขยะปริมาณมหาศาล ปัญหา

เรื่องขยะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของแต่ละครอบครัว แต่เป็นเรื่อง

ของชุมชนในภาพรวม ยกตัวอย่างขยะที่น้ำาท่วมพัดพามา

จนอุดตันในท่อระบายน้ำาหน้าบ้านเรา ถ้าทุกบ้านใช้น้ำาฉีด



อะไรและซ่อมอะไรบ้างก็คงเป็นการตัดสินใจของแต่ละ

ครอบครัว และสิ่งที่ต้องซ่อมแซมก็ไม่ใช่แค่บ้าน แต่ยังมี

เรื่องของสภาพจิตใจด้วย ไม่มีอะไรที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจ

ของครอบครัวได้ดีไปกว่าคนในครอบครัวเอง ลองตั้งสติ

สักนิด พูดคุยกันมากขึ้น เพื่อวางแผนการฟื้นฟูบ้านของ

คุณให้กลับมาเหมือนเดิม

เราได้รวบรวมลิงก์

ท่ีเก่ียวกับการฟ้ืนฟู

บ้านไว้ด้านล่าง ลอง

เลือกศึกษาตามเร่ืองท่ี

เหมาะสมกับบ้านคุณ 

 

 รวม Link ประกอบคลิป EP.9 

 

 - การป้องกันโรคที่มากับน้ำาท่วม 

http://www.mediafire.com/?zg7wavb8v497ouz 

คู่มือประชาชน สำาหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำาท่วม 

โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

 - การดูแลฟื้นฟูบ้านหลังน้ำาท่วม 

http://www.mediafire.com/?b74co87wmwkhpp4 

ตัดทอนส่วนหนึ่งมาจากบทความเรื่อง 

“บัญญัติ ๒๑ ประการ บ้านหลังน้ำาท่วม” 

โดย อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ 

 

 - อันตรายจากเชื้อราภายในบ้านหลังน้ำาท่วม 

http://www.mediafire.com/?mu04dzjlxpbujvw 

เจ็บยังไม่จบ บ้านป่วย ป่วยเพราะบ้าน

...ลางร้ายหลังน้ำาลด 

โดย ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 - การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำาท่วม 

และข้อควรปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าหลังน้ำาท่วม 

http://www.mea.or.th/meaoc/ 

โดย การไฟฟ้านครหลวง 

 

 - การจัดการขยะมูลฝอย 

http://203.155.220.174/modules.php?name=Ne

ws&file=article&sid=82 

โดย สำานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ไล่ไปตามท่อ ขยะก็จะไหลไปกองรวมกัน อาจทำาให้ท่อ

ระบายน้ำาสาธารณะตันจนไม่สามารถระบายน้ำาได้ แต่ถ้า

เราตักมันขึ้นมาแล้วทิ้งเศษขยะเหล่านี้ให้ถูกวิธี ท่อระบาย

น้ำาก็จะทำางานได้ตามปกติ ส่วนขยะทั่วไปในภายในบริเวณ

บ้าน วิธีที่เราพอจะมีส่วนช่วยได้ก็คือ การคัดแยกขยะ

นั่นเอง

เพลง “เขยิบมาแยกขยะ” 
ขับร้องโดย ติ๊ก บิ๊กแบ็ก

“แยกขยะแล้วมันจะดียังไง ทำาไม ทำาไม

เราควรใส่ใจแยกขยะ ย่ะ ย่ะ ย่ะ

ขยะทิ้งแล้วไปไหน ทิ้งทิ้งกันไป เคยรู้หรือเปล่า

ขยะจากบ้านของเราไปสุมกันเป็นภูเขาลูกใหญ่

ต้องกลบ ต้องฝัง แล้วรอวันย่อยสลาย

ขยะก็มีมากมาย ต้องย่อยสลายเป็นร้อยๆ ปี

แยกขยะเอาไว้ ซาเล้งเก็บไปไม่ต้องคุ้ยต่อ

ขยะไปไวไม่ต้องรอ ซาเล้งขายต่อได้ถูกที่

ไปบด ไปหลอม ไปรีไซเคิลใช้ใหม่ก็ดี

เผาเป็นเชื้อเพลิงก็เข้าที ขยะกลับมีค่าเหมือนทองคำา

ขวดแก้ว พลาสติก โลหะ ฮึ่ยย่ะ แยกขยะ แยกโฟมเอาไว้

ขยะอันตรายก็แยกไป ขยะอื่นจับใส่ รวมกันไปเลยยย

แยกขยะเพื่อลดขยะลงไป

ขอเชิญคนไทย มาร่วมใจช่วย

ขยับ ขยับ ขยุกขยิก เขยิบ มาแยกขยะ

แยกขยะกันด้วยนะครับ”

 หลังจากจัดการขยะเรียบร้อย ก็ได้เวลาล้างบ้าน

กันซักที ซ่ึงข้อควรระวังท่ีสุดสำาหรับการล้างบ้านก็คือเช้ือรา 

เพราะเช้ือรามีท้ังแบบท่ีเรามองเห็นและเรามองไม่เห็น หาก

เราสูดดมเช้ือรามากๆ ก็อาจก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบได้

 การทำาความสะอาดเชื้อรามีข้อควรระวัง ดังนี้

การใช้น้ำาแรงดันสูงฉีดจะยิ่งทำาให้เชื้อราฟุ้งกระจาย ควรใช้

วิธีราดน้ำา เช็ด ขัด จะดีกว่า สารทำาความสะอาดเบื้องต้น

ใช้สบู่เหลวหรือผงซักฟอกผสมน้ำา ทำาความสะอาดได้เลย 

แต่หากมีเชื้อราอยู่มากใช้แอลกอฮอล์เช็ดซ้ำาอีกรอบ หรือ

จะใช้น้ำายาฟอกขาวผสมน้ำาเช็ดก็ได้ แต่ต้องผึ่งให้แห้งก่อน

นำาข้าวของกลับมาใช้

 ล้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดประตูบ้านท้ิงไว้ 

ปล่อยให้อากาศถ่ายเท รอจนกว่าจะแห้ง สิ่งที่เราทำาได้

ระหว่างรอ คือการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ 

 ขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการซ่อมแซม แต่ละ

บ้านมีสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราจะทิ้ง



 เห็นในเฟสบุคของน้องคนนึงวันก่อน บ่นว่าวอลเปเปอร์กับผนังขึ้นราเต็มไปหมด คงต้องเปลี่ยนใหม่ หลังน้องน้ำา

จากไปก็ทิ้งตราบาปเอาไว้ ... ผู้เขียนเลยลองมานึกไปถึงสมัยที่ยังอยู่ในโรงงานผลิตอาหารที่หนึ่ง ตอนนั้นต้องทำางานเกี่ยว

กับระบบสุขาภิบาลโรงงาน จะมี Part ที่ต้องล้างทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงงาน มีพี่ Supervisor ท่านนึง พูดว่า

“เช่ือพ่ี เช้ือรามันต้องคลอรีนเท่าน้ัน อย่างอ่ืนเอาไม่ออกหรอก แต่ต้องมีเวลาให้มันด้วยนะ” ...จริงซะด้วย คราบรามาเม่ือไหร่

เปลี่ยนสารเคมีที่ใช้ล้างมันเถอะ ไม่มีทางออก ลองลดเวลาสัมผัสลงก็ไม่ได้ผลซะด้วย มันก็เหมือนความรัก ใช่ว่าจะบอกว่า

รักมาก รักมาก อย่างเดียวมันต้องใช้เวลาพิสูจน์ด้วย

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการ / สารฆ่าเชื้อต่อจุลินทรีย์ บางประเภท

คุณลักษณะ ไอน้ำา คลอรีน ไอโอโดฟอร์ ควอท สารประกอบประเภทกรด

เชื้อแกรมบวก ดี ดี ดี ดี ดี

เชื้อแกรมลบ ดี ดี ดี ไม่ดี ดี

ประสิทธิภาพต่อสปอร์ ดี ดี มีผลกับสปอร์บางชนิด มีผลกับสปอร์บางชนิด มีผลกับสปอร์บางชนิด

 เหตุผลที่คลอรีนมันเอาราอยู่มือ ก็เพราะว่า สารประเภทไฮโปรคลอไรต์ (Hypochlorites) หรือสารประกอบ

ประเภทคลอรีน (Chlorine Base Disinfection) มันจะปล่อย Free Chlorine ออกมาซึ่งจะมีฤทธิ์ในการกำาจัดสปอร์ 

(ซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์) ของจุลินทรีย์บางชนิดได้ดี ในเว็บอื่นคงจะอธิบายกันเยอะแล้วนะคะ (มันไม่ใช่ เรามันแนว 

เราต้องเขียนอันที่คนอื่นเค้าไม่เขียนถึง เรามันอินดี้ ใช่มั๊ย บ.ก.)
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 แต่ก่อนจะเอาคลอรีนมาใช้ เราต้องทำาความเข้าใจกันก่อนว่า ขั้นตอนในการทำาความสะอาด และฆ่าเชื้อ 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพ จะมีอยู่ 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้นะคะ

 1) กำาจัดสิ่งสกปรก (Soil to dirt) ขนาดใหญ่ออกก่อนโดยวิธีกล เช่น ปัด กวาด ถู ขัด ชะล้างด้วยน้ำาสะอาด

 2) กำาจัดสิ่งสกปรกที่เหลือด้วยสารชะล้าง (Detergent) เข้าใจให้ง่ายว่า หมายถึง ผงซักฟอก น้ำายาล้างจาน 

     สบู่เหลว เป็นต้น

 3) การล้างด้วยน้ำา (Rinsing) เพ่ือล้างสารชะล้าง และสิ่งสกปรกออก

 4) การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน หรือสารฆ่าเชื้อ (Sanitizing หรือ Disinfection)

 5) ล้าง (Rinsing) สารฆ่าเชื้อออกจากพื้นผิวเครื่องจักรและอุปกรณ์
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 มาถึงส่ิงท่ีอยากเขียนใน Hot Issue คอลัมน์น้ีก็คือ วิธีการผสมสารละลายคลอรีน เพ่ือเอาไปใช้กำาจัดคราบรา หลัง

จากฝากรอยเท้าเอาไว้จากเหตุการณ์น้ำาท่วม (นั่นคือ ขั้นที่ 4 ของขั้นตอนการทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อนะคะ)

 คลอรีนที่เราซื้อหาได้ตามท้องตลาดขณะนี้ ถ้าเป็น คลอรีนน้ำา จะมีความเข้มข้นของหัวคลอรีน (NaOCl)

อยู่ 10% แต่ถ้าเป็น คลอรีนเกล็ด จะมีความเข้มข้นอยู่ 65% 

 โดยทั่วไปแล้วการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนตามพื้นผิวสัมผัสเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ (ยกตัวอย่างจากใน

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร) นิยมใช้ความเข้มข้นประมาณ 100 ถึง 200 ppm (part per million) แต่สำาหรับพื้นผิวซึ่ง

สกปรกมาก หรือในโรงพยาบาลที่อาจมีเชื้อโรคที่อันตรายอาจต้องใช้ถึง 1,000 ppm เลยทีเดียว

 ในคอลัมน์นี้จึงขอกล่าวถึงวิธีผสมแค่ 2 ความเข้มข้นนี้ ได้แก่ 200 และ 1,000 ppm ปริมาณการเติมคลอรีนลง

ในน้ำาสะอาด 200 ลิตรเพื่อให้ได้ความเข้มข้นของหัวคลอรีน 200 และ 1,000 ppm แสดงในตารางนี้ค่ะ

ประเภทของคลอรีน

ปริมาณที่ใช้ผสมลงในน้ำา 200 ลิตร

เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่พื้นผิวทั่วไป 

(200 ppm)

ปริมาณที่ใช้ผสมลงในน้ำา 200 ลิตร

พื้นผิวสกปรกมาก หรือมีเชื้อโรคอันตราย 

(1,000 ppm)

คลอรีนน้ำา 10% 320 มิลลิลิตร 1,600 มิลลิลิตร

คลอรีนเกล็ด 65% 62 กรัม 308 กรัม
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 โดยต้องมี ระยะเวลาสัมผัสนานกว่า 20 นาที  และข้อควรระวังอย่างมากคือ สารประกอบคลอรีน มีประจุลบ จึง

ไม่ควรใช้ร่วมกับสารชะล้าง (Detergent) หรือน้ำายาทำาความสะอาดที่มีประจุบวก และต้องไม่ผสม หรือใช้พร้อมกับสารที่

ออกฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำายาล้างห้องน้ำาเป็ด (HCl) เพราะจะทำาให้เกิดก๊าซคลอรีน ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

ของผู้ใช้หรืออยู่ในสถานที่นั้นนะคะ และที่ควรต้องทำาอย่างเคร่งครัดคือ การใช้สารประกอบคลอรีน จะก่อให้เกิดการระเคือง

ทั้งต่อดวงตา และผิวหนัง ต้องสวมถุงมือ ที่ปิดจมูก และแว่นตานิรภัย (ถ้าต้องใช้ความเข้มข้นถึง 1,000 ppm)

ขอลาไปก่อน พร้อมกับคราบเชื้อราที่บ้านของท่าน พบกันเดือนหน้านะคะ

ที่มา ; ข้อมูลบางส่วนจากบทที่ 7 ของหนังสือระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหาร 

Good Manufacturing Practice GMP โดย ส.ส.ท.
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 จ่ัวหัวบทความแบบน้ี เป็น ฮ.เฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่ 

ของ โดราเอมอน กับโนบิตะ รึเปล่า ไม่ใช่นะครับอย่า

เข้าใจผิด ในหนังการ์ตูนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ แต่ชีวิต

จริงไม่ใช่แบบนั้น อาจจะช้าหรือสายไปหน่อย แต่ก็ยังดี

กว่าไม่มา 

 เม่ือเดือนกรกฏาคมท่ีผ่านมาคงได้ยินข่าวของ

เคร่ืองบิน เฮลิคอปเตอร์ ประสบอุบัติเหตุน้ัน ก่อนอ่ืนทาง

ผู้เขียนก็ขอแสดงความเสียใจกับทหารหาญทุกท่านและ

พลเรือน รวมถึงญาติของผู้ท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณ์เคร่ือง

บินเฮลิคอปเตอร์ตกในเวลาไล่เล่ียกันจำานวนถึง 3 ลำา

 โดยท้ัง 3 เหตุการณ์เป็นเคร่ืองบินของกองทัพบก

ลำาแรก ได้แก่ Huey UH-1 ลำาท่ีสอง UH-60 Black Hawk

และลำาสุดท้ายที่ตกแบบไม่คาดคิดคือ Bell 212 UH-1N 

Twin Huey ที่ผู้เขียนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเคยคลุกคลี

อยู่กับเครื่องบินรุ่นนี้มาตั้งแต่เด็กๆ รวมถึงเครื่อง Huey 

UH-1 ที่มีโอกาสได้ขึ้นตั้งแต่อยู่ในตัวคุณพ่อและต่อด้วย

มาอยู่ในท้องคุณแม่ ซึ่งทั้ง 3 ลำามีภาระกิจในการลำาเลียง

ส่งกำาลังพลให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ

  หัวหน้ากอง บ.ก.ได้รับรู้ว่าผู้เขียนเคยฝึกบิน

มาบ้าง น่าจะเอาความรู้มาพูดคุยกันใน ETC journal 

online แห่งน้ี แม้จะไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมเท่าไร

ก็ตาม อีกอย่างผู้เขียนเองอยากเล่าให้ฟังเท่าท่ีได้ศีกษามา 

ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรน้ัน หากผู้อ่านท่านใดมีเหตุผลต่างๆ

ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับ สำาหรับเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้นนั้นขออนุญาตย้อนหลังอีกครั้ง (อาจจะมี Sub title 

(ศัพท์เทคนิค) นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของภาษา

การบินนะครับ)

Huey UH-1

UH-60 Black Hawk

Bell 212 UH-1N Twin Huey

  คอลัมน์ประจำ�ฉบับ



 ภารกิจของเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เครื่อง 

Huey UH-1 คือเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 54 ได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติภาระกิจลำาเลียงสัมภาระเพ่ือไปส่งให้กับเจ้าหน้าท่ี

กรมป่าไม้ในการเดินป่าเพื่อตรวจสอบผู้ลักลอบตัดไม้

ทำาลายป่า โดยเมื่อทำาการบินขึ้นไปแล้ว สภาพอากาศ

หรือทัศนวิสัยการมองเห็นขณะทำาการบินไม่ดี มีสภาพลม

แรง หมอกลงจัด โดยปกติเคร่ืองบินประเภทน้ีจะทำาการบิน

ในโหมดท่ีเรียกว่า VFR (Virtual Flight Rule) เท่าน้ัน

กล่าวคือ เป็นการบินโดยอาศัยการมองด้วยตาเปล่า 

ไม่มีเครื่องช่วยเดินอากาศชนิดพิเศษ ทำาให้ต้องใช้ความ

พยายามหรือความสามารถของนักบินเอง จากที่สภาพ

แวดล้อมที่ไม่ดี อาจเป็นสาเหตุของการประสบเหตุของ

เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ลำาแรก

 จากนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น วันที่ 19 ก.ค. 54 

ทางกองทัพได้ตัดสินใจใช้เครื่องบินที่มีศักยภาพสูงใน

การบิน คือ UH-60 Black Hawk ที่มีประจำาการอยู่

ในกองทัพ ปฏิบัติภารกิจเพื่อค้นหาตำาแหน่งและซากของ

เครื่องบินลำาแรกที่ประสบเหตุ อย่างไรก็ตามการค้นหา

ก็เป็นไปด้วยความยากลำาบากเนื่องจากสภาพอากาศไม่

เอื้ออำานวย เช่นเดียวกัน  แต่ด้วยศักยภาพของเครื่องบิน

ประเภทนี้ซึ่งมีเครื่องช่วยในการบินหรือเดินอากาศสูงกว่า

เคร่ืองบินประเภทแรก และสามารถทำาการบินได้ในสภาวะ

ทัศนวิสัยต่ำา น่าจะปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงเป็นอย่างดี 

 อย่างไรก็ตามหากได้ดูข่าวที่นำาเสนอนั้น มีภาพ

สุดท้ายที่บันทึกโดยกล้องจากนักข่าวของสถานีกองทัพ

บกช่อง 5 ที่ขึ้นไปทำาข่าวด้วยพบว่า เครื่องบินได้ทำาการ

ลอยตัวนิ่งในระดับต่ำาเพื่อทำาการค้นหาซากเครื่องบิน

ลำาแรกที่ตก จากนั้นภาพก็ได้ขาดหายไป โดยไม่ทราบ

สาเหตุหรือมีเหตุให้เข้าใจว่าเครื่องบินมีปัญหา แต่จาก

การสันนิษฐานที่สรุปคาดว่า ลักษณะภูมิประเทศบริเวณ

ดังกล่าว ณ จุดปฏิบัติการเป็นภูเขาซ้อนกัน การบินใน

บริเวณที่เป็นซอกเขาและลอยตัวของเครื่องบินกับที่นั้น

จะมีลม 2 ลักษณะคือ ลมที่พัด

ลงปะทะกับพื้น และลมหมุนขึ้น

มาด้านบนและถูกใบพัดประธาน

หรือ Main Rotor  ดูดลงไปอีก 

(ตามรูป)  ทำาให้เครื่องบินถูกกด

ลงไม่สามารถยกตัวได้และเสีย

การทรงตัว ที่ภาษาทางการบิน

เรียกว่า Ground Effect ซึ่งเป็น

ลักษณะเฉพาะของเครื่องบิน

ประเภทปีกหมุนหรือเฮลิคอปเตอร์น่ันเอง ลักษณะเช่นน้ี

น้ันนักบินทุกคนจะได้รับเรียนและการฝึกกันมาเป็นอย่างดี 

แต่อย่างที่เขียนเล่าไว้ว่าสภาพลักษณะภูมิประเทศและ

สภาพอากาศในบริเวณนั้นเป็นลักษณะเฉพาะที่นักบิน

อาจไม่คาดคิด จึงน่าจะเป็นสาเหตุของเครื่องบินลำาที่ 2 

ประสบเหตุขึ้นอีก

 สำาหรับเครื่องบินลำาที่ 3 นั้น ก็ได้รับมอบหมาย

ภารกิจเช่นเดียวกับเครื่องลำาที่ 2 โดยใช้เครื่อง Bell 212 

UH-1N Twin Huey ในการค้นหาซากเครื่องบิน 2 

ลำาแรก และได้ปฏิบัติภาระกิจสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอด 

ซึ่งจะต้องบินกลับไปที่กองพลทหารราบที่ 11 บางเขน 

อันเป็นที่ตั้งประจำาการของเครื่องนั้น เพื่อทำาการบำารุง

รักษาและเปลี่ยนชุดของนักบินและช่างเครื่อง โดยขณะอยู่

ระหว่างการบินกลับไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานใน จ.เพชรบุรี

ก่อนนั้น ระหว่างทำาการบินอยู่ ใบพัดหางหรือที่เรียกว่า 

Tail Rotor ได้เกิดมีปัญหา ทำางานไม่สัมพันธ์กับใบพัด

ประธาน ซึ่งโดยหน้าที่ของใบพัดหางนี้ทำาหน้าที่ลดแรง

บิดของเครื่องบินหรือที่เรียกว่า Anti Torque ทำาให้ตัว

เครื่องบินไม่หมุนไปตามแรงบิดของใบพัดประธาน ซี่งจาก

การบอกกล่าวของชาวบ้านที่พบเห็นก่อนเครื่องบินตก

สอดคล้องกับการสอบสวนสาเหตุการเกิดเหตุการณ์ใน

ครั้งนี้ แต่นับว่ายังมีความโชคดีอยู่คือ มีผู้รอดชีวิต 1 ราย 

ซึ่งเป็นช่างประจำาเครื่อง

 ท้ังหมดท้ังมวลในความเป็นจริง เคร่ืองบินทุกชนิด

ถูกสร้างข้ึนมาให้มีความปลอดภัยในระดับสูง มีมาตรฐาน

ในการผลิต การทดสอบการบิน การทดสอบขีดความสามารถ

และข้อจำากัดของเครื่องบิน (Limitation Test Flight) 

ก่อนจึงจะสามารถนำาไปใช้งานได้ โดยท่ัวไปการฝึกบินของ

นักบินน้ัน จะได้รับการฝึกอบรมต้ังแต่ภาคพ้ืนดิน คือ เรียนรู้

ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบิน และรวมถึง การฝึกบิน

ในห้องจำาลองการบินที่เรียกว่า Flight Simulator 

ก่อนทำาการบินจริง 

  คอลัมน์ประจำ�ฉบับ

ภาพประกอบจาก www.google.co.th



 โดยในการฝึกบินจำาลองน้ีจะมีการจำาลองเหตุการณ์

ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างทำาการบินและข้ันตอนการแก้ไข

ในแต่ละเหตุการณ์ซึ่งนักบินทุกคนจะได้รับการฝึกอย่าง

เข้มงวด จากนั้นแล้วนักบินถึงจะได้ทำาการฝึกบินจริง โดย

จะได้ฝึกบินกับเครื่องบินโดยมีครูฝึกขึ้นไปด้วยเป็นขั้นแรก

ก่อน เพื่อทำาการฝึกภาคอากาศและจำาลองเหตุการณ์ทุก

อย่างเหมือนที่ฝึกใน Flight Simulator เพื่อให้นักบิน

เกิดความชำานาญและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ตาม

ขั้นตอนมาตรฐาน (Procedures) โดยเฉพาะการฝึกที่

เรียกว่า Auto Rotation คือเป็นการฝึกสถานการณ์ที่

เครื่องบินเครื่องยนต์ขัดข้องจะต้องนำาเครื่องลงฉุกเฉิน

และต้องลงอย่างปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายน้อย

ที่สุด

 หลังจากที่ผ่านการฝึกบินภาคอากาศหรือฝึกบิน

จริงแล้ว นักบินแต่ละคนจะได้รับมอบหมายภารกิจให้ไป

ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นการฝึก

ความชำานาญและสะสมชั่วโมงบิน และเมื่อนักบินทำาการ

บินได้สักระยะหนึ่งหรือตามที่กำาหนด หน่วยงานจะมีการ

คัดเลือกนักบินที่มีความสามารถเพื่อเลื่อนขั้นไปบินใน

แบบเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงขึ้น เนื่องจากในกองทัพ

มีเครื่องบินหลายแบบและแต่ละแบบจะมีศักยภาพและ

ภาระกิจที่แตกต่างกันไป จะเห็นว่ากว่าที่จะได้มาเป็น

นักบินที่เราท่านเห็นนั้นต้องผ่านอะไรมาเป็นอย่างมาก 

สิ่งสำาคัญสุดคือ ต้องมีวินัย และต้องดำาเนินการทำาตาม

เป็นขั้นเป็นตอนให้ถูกต้องอย่างไม่ผิด

 ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ทั้ง 3 เหตุการณ์ไม่มีใคร

อยากให้เกิดขึ ้น ไม่สามารถโทษใครว่าถูกหรือผิดได้ 

“มันเป็นอุบัติเหตุ” แต่ก็ยอมรับว่ามีผลต่อขวัญและกำาลังใจ

ของเพ่ือนนักบิน มิใช่น้อย รวมถึงผู้เขียนเองท่ีมีชีวิตส่วน

หน่ึงอยู่กับเคร่ืองบินด้วย แต่อีกมุมหน่ึงก็สอนให้รู้ว่า เรา

ในฐานะนักบิน จะต้องมีความรอบคอบ เม่ือต้องอยู่ข้างบน

(อากาศ) ให้มากข้ึนอีกหลายเท่ากว่าท่ีอยู่ข้างล่าง (พ้ืนดิน)

จะประมาทกับธรรมชาติไม่ได้ เฉกเช่นครั้งหนึ่งที่ผู้เขียน

อยากจะนำามาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่ประสบระหว่าง

ทำาการฝึกบินอยู่.....

  คอลัมน์ประจำ�ฉบับ



  คอลัมน์ประจำ�ฉบับ

 จากทั้งหมดที่เล่าให้ฟัง คงพอมองภาพออกว่า 

การบินไม่ใช่เรื่องสนุก แต่โลกเราก็ยังต้องอาศัยการบิน

ทั้งเพื่อการโดยสาร การขนส่งและความมั่นคง เห็นอย่าง

นี้แล้วอุบัติเหตุจากเครื่องบินก็ยังมีสถิติน้อยกว่าอุบัติเหตุ

จากด้านอื่นๆ ทั้งๆ ที่ดูเหมือนกับว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว่า

การจราจรด้านอื่น 

 ฝากไว้ให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว ETC/

ETECH/STC และผู้ที่ได้อ่านบทความว่า ทุกคนหนี

ธรรมชาติไม่ได้ อยากจะให้เราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม 

รักษาธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับมา

ปกป้องเราทุกคนบนโลกใบนี้และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจะ

อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

 สุดท้ายและท้ายสุดขอเป็นกำาลังใจให้กับผู้

ประสบภัยน้ำาท่วมทุกคนด้วย ขอให้ฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้

ไปได้ด้วยดี ชีวิตและทรัพย์สินเสียหายน้อยที่สุด เพราะผู้

เขียนก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นกัน

 “เม่ือช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 ผู้เขียนฝึกบิน

กลับจากสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีจะมาลง

ที่ดอนเมือง ผู้เขียนมีตำาแหน่งเป็นนักบินที่ 2 ส่วน

ครูฝึกเป็นนักบินที่ 1 และเพื่อนผู้เขียนอีก 1 คน

เป็นผู้โดยสาร ระหว่างบินมาถึงบริเวณเขตจังหวัด

โคราชได้ประสบกับเมฆฝน 2 ก้อน เห็นสายฝน

ตกลงมาเป็นลำาอย่างชัดเจน ผู้เขียนพยายามที่จะ

บินเลี่ยงสายฝน ปรากฎว่าขณะที่บินผ่านสายฝน

ลำา 2 นั้น ไปเจออีกสายฝนลำาหนึ่งซึ่งขณะนั้น

คงจะแล้วบินเล่ียงไม่พ้นแน่จึงตัดสินใจบินฝ่าเข้าไป

ทั้ง ๆ ที่คิดว่าผู้เขียนมีสติดีมากแล้ว แต่ใจยัง

แอบหวั่น ๆ อยู่บ้าง เพราะมองอะไรไม่เห็นเลย  

เครื่องเปลี่ยนระดับขึ้นลงเร็วมาก อวัยวะทุกส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ไม่ว่าจะเป็นมือเท้าทั้งสอง

ข้าง ตาสองตากับสมองเล็กๆ 1 ก้อน ทำางานแบบ

เครื่องจักร มองอย่างเดียวคือเครื่องวัด เพราะ

ต้องรักษาระดับเพดานการบินและทิศทางการบิน

ให้อยู่ในแนวที่ GPS กำาหนดเท่านั้น ซึ่งขณะนั้น

ระดับเพดานการบินอยู่ที่ความสูง 7,500 ฟิต โดย

การบินฝ่าไปในสายฝนลำานั้นประมาณ 10 นาที 

แต่มันดูเหมือน 10 ปี ไม่ว่าครู นักบินต้องยก

แผนที่ขึ้นมาดูว่าภูเขาแถวนั้นสูงเท่าไร เรามองข้าง

หน้าไม่เห็นอะไรเลยอย่างที่เล่ามาแล้ว เส้นทาง

ข้างหน้าจะมีภูเขาหรือไม่ก็ไม่รู้  คุยกันว่าหากบิน

ไปแล้วยังไม่เห็นพื้นสักที หรือไม่ทะลุตรงจุดนี้

สักทีจะบินกลับไปลงสนามบินจังหวัดโคราชท่ีเรา

ผ่านมาเม่ือครู่  ตัดใจบินไปอีกประมาณ 5 นาทีก็

สามารถพ้นออกมาได้ ท้ังๆ ท่ีอากาศเย็นเฉียบ แต่

เหง่ือกาลกับเต็มตัวไปหมด มองดูคันบังคับหรือ 

Flight Control เปียกชุ่มไปด้วยเหง่ือ เพราะผู้

เขียนเองยังไม่ได้เรียนหลักสูตรการบินโดยใช้เคร่ือง

วัด ประกอบกับการบินท่ีเรียกว่า IFR (Instru-

ments Flight Rule) ซ่ึงเป็นอีกข้ันหน่ึงท่ีนักบิน

พาณิชย์จะต้องเรียนครับ ผลปรากฎว่ายังรอดออก

มาเล่าประสบการณ์ให้ชาว ETC/ETECH/STC ได้

ฟังกัน (ฮ่าๆๆๆ) ขำาแบบหน้าซีด ๆ”



 ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสมากกับสถานการณ์น้ำาท่วม ถือได้ว่าเป็นมหาอุทกภัยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเกษตรกร 

ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า เป็นการบ้านที่รัฐบาลต้องเร่ง

เยียวยาและฟื้นฟู และต้องหามาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันต่อไปในอนาคต

 ปัจจุบันหลายๆ ฝ่ายต่างเร่งหาทางแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่ตามมากับน้ำาท่วม เช่นน้ำาที่ขังเกิดเน่าเสีย และส่ง

กลิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ซึ่งกำาลังซ้ำาเติมผู้ประสบภัยอยู่ในขณะนี้ หนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่มีผู้กล่าว

ถึงกันและรัฐบาลเองก็นำามาใช้แล้วด้วยคือการใช้ EM Ball หรือลูกบอลที่มี EM เป็นส่วนประกอบ ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ถึง

การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใช้ EM Ball นี้ เรามาทำาความรู้จักกับ EM ก่อนดีกว่า

 EM ย่อมาจากคำาว่า Effective Microorganisms

ซ่ึงมีความหมายว่า กลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ มีลักษณะ

เป็นของเหลว สีน้ำาตาล กลิ่นหวานอมเปรี้ยว คุณสมบัติ

บางประการและการเก็บรักษา

          - EM เป็นสิ่งมีชีวิต ต้องเก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิ

ปกติ ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด ประมาณ 20-45 องศา

เซลเซียส หากไม่ได้เปิดใช้เก็บไว้ได้นาน 1 ปี

          - EM ไม่ใช่ปุ๋ย แต่เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ใน

สภาพพักการนำาไปใช้หากเปิดใช้แล้วให้รีบปิด เก็บไว้ได้

นาน 6 เดือน

  จ�นร้อนเสิร์ฟด่วน

เป็นเรื่องอะไรที่กำาลังถกเถียงกัน เราในฐานะบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยต้องเสาะหามาให้ผู้อ่านได้อ่าน ได้

รับความอนุเคราะห์จากคอลัมน์นิสต์ของเรา ให้มาช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้นั่นคือ คุณสุรเดช สวงโท 

วิศวกรมือฉมังของเรา ลองมาอ่านความคิดเห็นดูว่าเป็นอย่างไร

  ค้นพบโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ 

แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น (ปัจจุบัน

ดำารงตำาแหน่ง ประธานสถาบัน EM เทคโนโลยีนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเมโอ โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งได้ทำาการ

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ระหว่าง พ.ศ.2510-2525 ได้พบ

ความจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในธรรมชาติ และได้คัดสรร

เอาเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มดีที่มีประโยชน์มาเลี้ยงรวมด้วย

เทคนิคพิเศษ



  ดร.ฮิหงะคาดการณ์ว่าการผลิตอาหารให้พอเพียง

กับจำานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน อีกหม่ืนล้านคนสามารถทำาได้

โดยใช้ EM เทคโนโลยี เป็นพื้นฐานของทุกประเทศในโลก

ใบนี้ อันที่จริงมีรายงานมามากมายเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้วยการ

ใช้ EM ท่านยืนยันว่าสามารถทำาให้ทะเลทรายเป็นสีเขียว

ได้ด้วยการใช้ EM ทฤษฎีของท่านได้สิ้นสุดลงแล้วโดยมี

กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำาเร็จ เกี่ยวกับทะเลทรายสี

เขียวที่ประเทศอียิปต์และประเทศซาอุดิอาระเบีย

 ความเชื่อพื้นฐานที่สำาคัญที่สุดในปรัชญาของ 

ดร.ฮิหงะ คือการสร้างสังคมที่มีพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน

และมีความมั่งคั่งเหมือนกัน ความเชื่อมั่นมากเกินไป ใน

หลักการที่มีแต่การแข่งขัน ส่งผลให้เกิดปัญหาที่รุนแรง

เช่น อากาศเป็นพิษ การขาดอาหาร ดร.ฮิหงะยืนยันว่าเรา

เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่เกี่ยวกับการแข่งขัน 

ตามด้วยการอยู่ร่วมกัน และการมีความมั่งคั่งเหมือนกัน

จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ การใช้ EM ในการเกษตรจะช่วย

รักษาสิ่งแวดล้อม จะช่วยในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย

มีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำา และการศึกษาการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติต่างๆ จะช่วยแก้ปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อม

ได้โดยการใช้ EM หมายถึงการใช้ระบบหมุนเวียนในพื้นที่

ใหญ่ๆ จะเป็นการช่วยรักษาสุขภาพของมนุษย์ด้วย

 ดร.ฮิหงะเชื่อว่า ความคิดเชื่อมโยงในทางบวก

ของท่าน จะเป็นกุญแจดอกสำาคัญในการแก้ปัญหาการ

ผลิตอาหารให้พอเพียง การรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแล

สุขภาพ และการผลิตพลังงานเพื่อการก่อตั้งโลกที่มีแต่

ความสงบสุข

  คำาว่า จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย บางคนอาจเข้าใจ

ว่าเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตามจุลินทรีย์ที่ใช้

ในการผลิต EM (จุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก ยีสต์ และ

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ผลิตจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ ไม่มี

จุลินทรีย์ก่อโรค ไม่มีสารเคมีสังเคราะห์ และไม่ใช่การตัด

ต่อยีนส์ (GMOs) ซึ่งเป็นโทษต่อมนุษย์ สัตว์และพืช EM 

ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ปลอดภัยซึ่งใช้กันมาก่อนในสมัย

โบราณจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จุลินทรีย์ใน EM มี 

3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

  

 1.จุลินทรีย์ผลิตกรดแลกติก
 เป็นจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในพวกแบคทีเรียที่

สามารถเปลี่ยนน้ำาตาลให้เป็นกรดแลคติกได้ โดยผ่าน

กระบวนการหมัก ซึ่งกรดแลกติกสามารถยับยั้งการเจริญ

เติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด และจุลินทรีย์อื่นๆ ได้

เนื่องจากมี pH ที่ต่ำา เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่ามี

การนำาเอาจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกไปใช้ในการหมัก

อาหารหลายชนิด เช่น เนยแข็ง โยเกิร์ต และสามารถเก็บ

ไว้ได้นาน ตั้งแต่ หลุยส์ ปาสเตอร์ ได้ค้นพบจุลินทรีย์ผลิต

กรดแลคติกในปี พ.ศ.2400 ทำาให้รู้ถึงประโยชน์ของมันที่

เกี่ยวกับสุขภาพและการมีอายุยืนยาว เมื่อเร็วๆ นี้ มีงาน

วิจัยที่พบว่า นอกจากมันจะอยู่ที่ลำาไส้เล็กของคนแล้วมัน

ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน มีคุณสมบัติในการ

ต่อต้านการสูญเสียโปรตีนในเลือด ต่อต้านการกลายพันธ์ 

โคเลสเตอรอลในเลือดต่ำา และการมีความดันโลหิตต่ำา

  2. ยีสต์
 เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตัวตั้งต้นในการหมัก ยีสต์

เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักเบียร์หรือแอลกอฮอล์ และ

ใช้ในการทำาขนมปัง ยีสต์ค้นพบโดยพ่อค้าชาวดัทช์ ชื่อ 

แอนโทนี แวน ลีเวนฮุค (ในปี พ.ศ.2175-2266) ซึ่งเป็นผู้

ค้นพบเป็นคนแรกในโลกเรื่องจุลินทรีย์ 

  จ�นร้อนเสิร์ฟด่วน



 ยีสต์ถูกจำาแนกเป็นสัตว์เซลเดียว ซึ่งแตกต่าง

จากเชื้อราเพราะมันจะอยู่เป็นเซลเดียวไปตลอดชีวิต ใน

โลกของจุลินทรีย์จะมีกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มเล็กๆ ที่มีความ

จำาเป็นต่อชีวิตมนุษย์ ยีสต์จะมีอยู่มากในสิ่งแวดล้อมที่มี

น้ำาตาลมาก เช่น น้ำาหวานจากเกสรดอกไม้ ตามผิวของ

ผลไม้ ใน EM ยีสต์ผลิตจะสารชีวพันธ์ต่าง ๆ หรือสารที่

จำาเป็นต่อสิ่งมีชีวิต เช่น กรดอะมิโน และแป้ง

 

 3. จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
 โฟโต้ทรอปฟิคแบคทีเรีย (เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) เป็นแบคทีเรียโบราณท่ีเกิดมาก่อน

การเกิดดาวเคราะห์โลกที่มีออกซิเจนหนาแน่นอย่างเช่น

ในปัจจุบัน จากชื่อก็บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นจุลินทรีย์ใช้พลังงาน

จากแสงอาทิตย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ และอนินทรีย์

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีอยู่ตามนาข้าว ทะเลสาบ และ

ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ ในทางปฏิบัติจะพบจุลินทรีย์ที่มี

ประสิทธิภาพน้ีตามทุ่งนาเพราะสามารถย่อยสลายอินทรีย์

วัตถุได้ดี ทั้งในการบำาบัดน้ำาเสียซึ่งมีงานวิจัยที่รายงาน

เก่ียวกับประสิทธิภาพของจุลินทรีย์น้ี ส่วนท่ีใช้ในการเกษตร 

การเล้ียงสัตว์น้ำา และการเล้ียงสัตว์ท่ัวไป ภายใต้สภาพท่ีมี

การผลิตไฮโดรเจนมันสามารถย่อยสลายสารต่างๆ ได้อย่าง

ต่อเน่ือง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงร่วมอยู่ในระบบย่อยต่างๆ

และเป็นจุลินทรีย์หลักในวัฏจักรไนโตรเจนและวัฏจักรคาร์บอน 

เนื่องจากเป็นจุลินทรีย์หลักในวัฏจักรต่างๆ จึงทำางานร่วม

กับจุลินทรีย์ใน EM ได้ ดังนั้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจึง

เป็นจุลินทรีย์ที่สำาคัญใน EM

 การเกษตร
  - พืชผัก  - พืชไร่

  - ไม้ผล  - นาข้าว

 ปศุสัตว์
  - วัวนม  - วัวเนื้อ

  - หมู  - ไก่

  - สัตว์เลี้ยง

 

 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
  - กุ้ง  - ปลา 

  - คนอื่นๆ

 

 สิ่งแวดล้อม
  - ทะเล    - แม่น้ำา

  - การบำาบัดน้ำาเสีย

 

 ในครัวเรือน
  - การทำาความสะอาด

  - การบำาบัดเศษอาหาร

 

 เป็นไงกันบ้างครับ กับคุณประโยชน์ของ EM 

สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย การใช้งานโดย

ทั่วไปนั้นต้องมีการผสมกับน้ำาในสัดส่วนที่กำาหนด ในที่นี้

ผู้เขียนไม่ขอพูดถึง เนื่องจากมีการใช้แพร่หลาย สามารถ

ค้นคว้าหาอ่านได้โดยทั่วไป ทั้งใน Internet และบทความ

ทางวิชาการต่างๆ แต่ประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยกันคือ

 ในสภาวะน้ำาหลากเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานที่กัก

เก็บขยะ พื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งน้ำา

หลากหรือน้ำาที่ท่วมขังจะชะเอาความสกปรกต่างๆ มา

สะสมอยู่ในน้ำา 

 จุลินทรีย์ต่างๆ ท่ีปะปนมากับน้ำาท่ีท่วมน้ัน ประกอบ

ไปด้วย กลุ่มของแบคทีเรีย กลุ่มของไวรัส กลุ่มของรา 

กลุ่มของโปรโตซัว และอื่นๆ เช่น แพลงค์ตอนพืชและสัตว์ 

เป็นต้น ปริมาณและอัตราการเจริญเติบโต จะขึ้นอยู่กับ

คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ำา

โดยตรง เช่น ค่าความสกปรก ค่าความทึบแสง ค่าเกลือ

ในน้ำา ฯลฯ ที่กล่าวมานี้จะเป็นตัวกำาหนดว่า จะมีจุลินทรีย์

ชนิดใด มากน้อยแค่ใหนเกิดขึ้นในน้ำา

  จ�นร้อนเสิร์ฟด่วน
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 น้ำาขังมักจะเน่าเหม็นอันเน่ืองมาจากสารอินทรีย์

ในน้ำาเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ประเภทต่างๆ ยกเว้น

ไวรัสซึ่งไวรัสจะมีการเพิ่มจำานวนเฉพาะในเซลล์ของสิ่งที่มี

ชีวิต (Host) เท่าน้ัน และน้ำาเสียมีการส่องผ่านของแสงค่อน

ข้างต่ำาอันเน่ืองมาจากตะกอนแขวนลอยและสีท่ีเกิดจาก

การเน่าสลายของพืช อันได้แก่ สีจากลิกนิน และแทนนิน 

ซ่ึงจะมีสีชา ทำาให้จุลินทรีย์ท่ีสังเคราะห์แสงและให้อ๊อกซิเจน

แก่น้ำา ไม่สามารถอยู่ได้ ผลที่ตามมาก็คือเกิด กลไกการ

ย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic) 

จะได้สารประกอบของไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า

นั่นเอง

 เม่ือพิจารณาถึงสภาวะน้ำาขังและเน่าเสียในปัจจุบัน

ซึ่งมีอัตราการไหลเข้าและออกไม่แน่นอน รวมทั้งค่าความ

สกปรกขึ้นอยู่กับพื้นที่ ที่น้ำาได้ไหลผ่านและชะเอาความ

สกปรกต่างๆ มาด้วย การควบคุมกระบวนการการย่อย

สลายค่าความสกปรกจึงไม่สามารถดำาเนินการได้ การ

ที่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคประชาชนเร่งทำา EM Ball 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำาเน่าเหม็นนั้นแสดงให้เห็นเจตนาอัน

แรงกล้าที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติผู้ประสบภัย แต่

สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือ ไม่มีใครกล้าตอบอย่าง

เต็มปากเต็มคำา 

 ในน้ำาหลากและน้ำาที่ขังอยู่จะมีจุลินทรีย์หลาย

ประเภทอยู่ในน้ำาอยู่แล้ว ใน EM ball ก็เช่นกันและเกิด

การเจริญเติบโตเนื่องจากมีสารอินทรีย์ในน้ำา กลไกการ

ดำารงชีวิตต่างๆ ย่อมต้องการ Oxygen เพื่อให้ดำารงชีวิต

อยู่ได้ หมายความว่า Oxygen ในน้ำาก็จะถูกดึงไปใช้ใน

การดำารงชีวิตและค่อยๆ หมดลง จึงจะเหลือจุลินทรีย์

แต่เพียงกลุ่มที่อยู่ได้ทั้งสภาวะมีอากาศ และกลุ่มที่ไม่ใช้

อากาศแต่จะใช้ Oxygen จากสารประกอบอื่นๆ ในน้ำา

เสียแทนการดึง Oxygen จากอากาศโดยตรง ซึ่งจะแยก

ย่อยไปได้อีก เช่น กลุ่มที่นำาสารอินทรีย์ไปสร้างเป็นกรด 

และกลุ่มที่นำาสารอินทรีย์และกรดไปสร้างแก๊ส แต่ไม่ลง

ลึกมากเดี๋ยวจะหนักหัวไปกว่าเดิม 

 เอาเป็นว่า การมีอยู่แล้วและการเพิ่มจุลินทรีย์

เข้าไปในน้ำานั้น ล้วนแต่ทำาให้เกิดการลด Oxygen ในน้ำา 

ยิ่งจะทำาให้น้ำาเน่าเหม็นเร็วขึ้น มากขึ้น ใช่หรือไม่? ก็ไม่ใช่

ซะทีเดียว ถ้ากลุ่มที่สังเคราะห์แสงได้เติบโตได้ดีก็สามารถ

เพิ่ม Oxygen ในน้ำาได้เช่นกัน ขึ้นอยู่ว่าน้ำาใสหรือไม่ แสง

ส่องผ่านได้ดีหรือไม่ เกิดการแพร่ของ Oxygen ลงในน้ำา

ได้ดีหรือไม่ ปัจจัยเหล่านี้ต่างหากที่จะบอกแนวทางว่าเติม

จุลินทรีย์แล้วดีหรือไม่ (และทั้งหมดนี่แหละคือกลไกหลัก

ของการฟอกตัวของลำาน้ำาแหละ) การที่หน่วยงานต่างๆ 

รณรงค์ส่งเสริมหรือคัดค้าน ต่างก็มีเหตุผลในมุมมองที่

ต่างกันไป ไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือถูก แต่การที่ยังไม่ได้

ทดลองกับคุณลักษณะของน้ำาที่เป็นจริงแล้วด่วนสรุป ก็

คงจะไม่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์แน่นอน

 ข้อสังเกตหนึ่งซึ่งผู้เขียนอยากให้วิเคราะห์ให้ดี 

คือ ถ้าเป็นมนุษย์ วันนี้อยากรับประทานข้าวมันไก่ พรุ่งนี้

เป็นก๋วยเต๋ียว มะรืนเป็นอาหารทะเล ก็สามารถรับประทาน

ได้ตามแต่ใจต้องการ เพราะกลไกของร่างกายมนุษย์ได้

ปรับให้รับได้ต่อการเปล่ียนแปลง แต่ถ้าไม่ได้รับสารอาหาร

ประเภทน้ันนานๆ ร่างกายต้องปรับกันใหม่ เช่น คนไม่ได้

ด่ืมนมมานานมากพอกลับมาด่ืมนมมักจะมีอาการท้องเสีย

เน่ืองจากร่างกายไม่ได้ผลิตเอนไซม์ย่อยสารอาหารประเภทน้ี

แต่พอดื่มเป็นประจำากลับไม่เป็นอะไร

 ใน EM น้ำา หรือ EM Ball ก็เช่นกัน ต่างก็มีสาร

อาหารเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์เฉพาะ การเปลี่ยนแปลงของ

สารอาหารไม่ว่าจะเป็นปริมาณหรือคุณภาพย่อมจะทำาให้

การเจริญเติบโตผิดปรกติ อาจจะไม่เจริญเติบโตได้ดี ก็

ลองนึกภาพดูว่าถ้ากินอะไรก็ไม่ได้ หายใจก็ลำาบากเพราะ 

Oxygen ในน้ำาลดลงเร่ือยๆ จุลินทรีย์ใน EM จะเป็นยังไง?

 “ถึงตรงนี้ผู้เขียนต้องขอย้ำาอีกครั้งว่า หากยัง

ไม่ได้มีการทดลองจริงกับสภาวะจริง ก็จะยังไม่สามารถ

สรุปได้ว่าใช้ EM กับน้ำาเน่าขังดีหรือไม่ดี แต่เรายังมีเวลา

ทดลองอยู่มิใช่หรือ ?”

ที่มา www.emro-asia.com

  จ�นร้อนเสิร์ฟด่วน

http://www.abc.net.au



 คงทราบกันไปแล้วว่า วันท่ี 5 ตุลาคม 2554 สตีฟ จอบส์ วัย 54 ปี มะเร็งตับอ่อนได้ฉุดคร่า

ชีวิตของผู้นำา IT แห่งโลกในศตวรรษน้ีไป คงไม่ต้องเล่าถึงประวัติต่าง ๆ ของ CEO แสนล้านท่านน้ี 

สิ่งหนึ่งที่ได้รับรู้และอ่านมาบ้างคือ ชีวิตของสตีฟ จอบส์ ใช้วิถีการดำาเนินชีวิตด้วยหลักของพุทธ

นิกายเซน และเจริญมรณานุสติทุกวัน ด้วยการทำาเช่นนี้ ทำาให้ความคิดของสตีฟ จอบส์ ไม่เคยที่

จะนิ่ง การใช้คำาถามเพียงแค่ว่า “หากมีชีวิตอยู่เพียงวันนี้ จะยังคงต้องการทำาสิ่งที่ทำาอยู่ในวันนี้

หรือไม่” เฝ้าถามตัวเองอยู่ทุกวัน หากพบคำาตอบว่า “ไม่” สิ่งที่คิดที่ทำาอยู่ทุกวันต้องมีการ

เปลี่ยนแปลง อีกอย่าง สตีฟ จอบส์ เองไม่ได้เป็นบุคคลที่ร่ำาเรียนสูง แต่เขาอยู่ด้วยความคิดใหม่ 

จิตนาการ ทำาให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ บนโลก ซึ่งตรงกับคำาพูดของไอสไตน์ ที่ว่า “จิตนาการ

สำาคัญกว่าความรู้”

  สัพเพเหระ by employee



 9 บทเรียนทองของสตีฟ จอบส์ เป็นอย่างไร

มาพิจารณาไคร่ครวญกัน อาจจะนำาเอาไปปรับใช้กับเรา

ท่านทั้งหลายก็ได้ มุ่งสู่ถนนแห่งความสำาเร็จ

 1. สตีฟ จอบส์ พูดว่า “นวัตกรรม

เป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดความแตกต่างระหว่าง

ผู้นำาและผู้ตาม”
 : นวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ 

เป็นส่ิงไร้ขีดจำากัด มีเพียงจินตนาการ

เท่าน้ันท่ีมีขอบเขต ถึงเวลาแล้วท่ีคุณ

ต้องเริ่มคิดนอกกรอบ ถ้าคุณทำางาน

ในภาคธุรกิจที่กำาลังเติบโต ต้องรู้จักคิดหาทาง

ทำางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำาให้ลูกค้า

พึงพอใจ และอยากจะทำาธุรกรรมด้วย แต่ถ้า

คุณอยู่ในธุรกิจที่กำาลังหดตัว 

ต้องรีบออกมาจากธุรกิจนั้น

โดยเร็ว และเปลี่ยนแปลง

ก่อนท่ีคุณจะกลายเป็นคนตกยุค

ตกงาน หรือธุรกิจล่มสลาย

และต้องจำาไว้เสมอว่า 

คุณจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ ต้องเร่ิมเปล่ียนแปลงเด๋ียวน้ี

 2. สตีฟ จอบส์ พูดว่า “จงเป็นคนท่ีมีคุณภาพสูง

คนบางคนไม่เคยชินกับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

คาดหวังความเป็นเลิศ”
 : ไม่มีหนทางลัดสู่ความเป็นเลิศ คุณจะต้องต้ังใจ

และให้ความสำาคัญ ใช้ความสามารถ ทักษะ และพรสวรรค์

ท่ีมี พยายามทำาให้มากกว่าคนอ่ืน มีมาตรฐานสูงกว่า และ

ใส่ใจในรายละเอียดที่ทำาให้เกิดความแตกต่าง ความเป็น

เลิศไม่ใช่เรื่องยาก แต่คุณต้องลงมือทำาทันที แล้วคุณจะ 

      ประหลาดใจในสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

         3. สตีฟ จอบส์ พูดว่า  

   “วิธีเดียวท่ีจะทำางานให้ได้

   ผลดีเยี่ยม คือ คุณต้อง 

       รักในสิ่งที่ทำา ถ้าคุณ 

         ยังไม่เจอสิ่งที่รักใน

    ตอนน้ี จงมองหาไปเร่ือยๆ

          อย่าด่วนสรุป เพราะมันเป็น

   เรื่องของหัวใจ คุณจะรู้ 

   ได้เองเมื่อเจอสิ่งที่รัก”

 : จงทำาในสิ่งที่รัก มองหาอาชีพการงานที่ทำาให้

คุณมีจุดประสงค์ ทิศทาง และความพึงพอใจในชีวิต เมื่อ

คุณมีเป้าหมายและพยายามไปให้ถึง มันจะทำาให้ชีวิตของ 

    คุณมีความหมาย ทิศทาง และความพอใจ ซึ่งไม่เพียง     

       ช่วยให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว แต่ยังจะช่วยให้

        คุณรู้สึกดีขึ้นเมื่อต้องเผชิญอุปสรรค

  4. สตีฟ จอบส์ พูดว่า “คุณก็รู้ว่า 

   อาหารส่วนใหญ่ที่เรากิน

      เราไม่ได้ผลิตด้วยตัวเราเอง   

                        เราสวมใส่เสื้อผ้าที่คนอื่นผลิต 

   เราพูดภาษาที่คนอื่นพัฒนาขึ้น เราใช้

  คณิตศาสตร์ที่คนอื่นค่อยๆ ปรับปรุงมา

 เรื่อยๆ ผมหมายถึงว่า เราเป็นฝ่ายรับ

  อยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น คงเป็น 

          ความรู้สึกที่น่าปลาบปลื้ม 

   อย่างยิ่งที่เราสามารถ 

         สร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่าง 

          ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ”
 : จงใช้ชีวิตตามหลักศีลธรรม พยายามทำาให้เกิด

ความแตกต่างบนโลกใบน้ีและมีส่วนร่วมให้เกิดส่ิงท่ีดีงามย่ิง

ข้ึน คุณจะพบว่า มันจะทำาให้ชีวิตของคุณมีความหมายมาก

ย่ิงข้ึน แถมยังเป็นยาแก้ความเบ่ือหน่ายท่ีได้ผลดีอีกด้วย

 ลองมองไปรอบๆ ตัว แล้วคุณจะพบว่า มีส่ิงต่างๆ 

ให้คุณทำาอยู่เสมอ และจงพูดคุยกับผู้อ่ืนถึงส่ิงท่ีคุณกำาลังทำา 

แต่อย่าพร่ำาสอน หรือคิดว่าตัวเองถูกต้อง หรือหลงตัวเอง

เพราะจะทำาให้คนอื่นไม่อยากคุยด้วย ขณะเดียวกัน คุณ

ต้องไม่กลัวที่จะทำาตนเป็นตัวอย่าง และใช้โอกาสที่มี 

บอกเล่าถึงสิ่งที่คุณกำาลังทำา

 5. สตีฟ จอบส์ พูดว่า “มีคำาพูดในพุทธ

ศาสนาว่า จิตของผู้เริ่มต้น มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์

อย่างยิ่งที่ทุกคนควรจะมีจิตของผู้เริ่มต้น” ซึ่งเขา

อธิบายต่อไปว่า

 : มันเป็นจิตท่ีมองเห็นทุกส่ิงทุกอย่างตามความ

เป็นจริง ซ่ึงค่อยๆ ทำาให้เราตระหนักถึงแก่นแท้ของส่ิง

เหล่าน้ัน จิตของผู้เร่ิมต้น ก็คือ การนำาหลักการของเซนมา

ปฏิบัติจริง เป็นจิตบริสุทธ์ิท่ีปราศจากอคติ การคาดหวัง 

การตัดสิน ความลำาเอียง ให้คิดว่า จิตของผู้เร่ิมต้น เป็นเหมือน

จิตของเด็กน้อย ซ่ึงเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น ความ

สงสัย และความประหลาดใจ

  สัพเพเหระ by employee



 6. สตีฟ จอบส์ พูดว่า “เราคิดว่า โดยทั่วไป

แล้ว คุณดูโทรทัศน์เพื่อพักสมอง และคุณใช้

คอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการให้สมองทำางาน”
 : ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีรายงานการศึกษา

จำานวนมากที่ยืนยันหนักแน่นว่า การดูทีวีส่งผลเสียด้าน

จิตใจและมีอิทธิพลด้านศีลธรรม และคนที่ติดทีวีส่วนมาก 

แม้จะรู้ว่ามันทำาให้ชินชาและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

แต่ก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งอยู่หน้าจอสี่เหลี่ยม ดังนั้น จง

ปิดทีวีซะ เพื่อถนอมเซลล์สมอง แต่ต้องระวัง เพราะการ

ใช้คอมพิวเตอร์ก็อาจเป็นการพักสมองได้เช่นกัน ลอง

เปลี่ยนมาเล่นเกมที่พัฒนาสติปัญญาดีกว่า

 7. สตีฟ จอบส์ พูดว่า “ผมสูญเงินไป 250 ล้าน

ดอลลาร์ภายใน 1 ปี มันทำาให้ผมรู้จักตนเองดีข้ึน”
 : อย่ามองว่า การทำาผิดกับความผิดเป็นเร่ือง

เท่าเทียมกัน เพราะคนท่ีประสบความสำาเร็จ โดยไม่เคยล้ม

เหลวหรือทำาผิดเลยน้ันไม่มีหรอก มีแต่คนท่ีประสบความ

สำาเร็จ เคยทำาผิดพลาดและรู้จักเปล่ียนแปลงแก้ไข เพ่ือ

ทำาให้ถูกต้องในคร้ังต่อไป พวกเขามองความผิดพลาดเป็น

เคร่ืองเตือนสติ มากกว่าความส้ินหวัง การไม่เคยทำาผิดเลย 

แสดงว่า คนนั้นไม่เคยใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

  8. สตีฟ จอบส์ พูดว่า “ในโลกนี้

  ไม่เคยมีใครที่ไม่เคยทำาผิดพลาด 

  เราเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็ได้ทำา

   สิ่งผิดพลาดเช่นกัน 

    ไม่งั้นแล้ว 

          เราจะเกิดมาทำาไม”

 : คุณรู้หรือไม่ว่า มีเรื่องใหญ่ๆ หลายเรื่องที่ต้อง

ทำาให้สำาเร็จในชีวิต และรู้หรือไม่ว่า เรื่องสำาคัญเหล่านั้น

จะถูกฝุ่นจับ เมื่อคุณใช้เวลามัวแต่นั่งคิดมากกว่าลงมือทำา 

เราทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมของขวัญชิ้นหนึ่งที่จะมอบให้

กับชีวิตของเราเอง ของขวัญที่เต็มไปด้วยความปรารถนา 

ความสนใจ ความหลงใหล และความอยากรู้อยากเห็น 

ของขวัญชิ้นนี้ แท้จริงแล้ว มันคือเป้าหมายของเรานั่นเอง 

และคุณตั้งเป้าหมายของคุณได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใคร

ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน ครู พ่อแม่ นักบวช หรือ

เจ้าหน้าที่ ก็ไม่อาจเลือกเป้าหมายให้คุณได้ คุณต้องหา

จุดมุ่งหมายด้วยตัวคุณเอง

 9. สตีฟ จอบส์ พูดว่า “เวลาของคุณมีจำากัด 

จงอย่าเสียเวลาใช้ชีวิตตามแบบคนอื่น อย่าติดอยู่

ในหลักความเชื่อ ซึ่งทำาให้คุณใช้ชีวิตตามผลความ

คิดของผู้อื่น อย่ายอมให้เสียงความคิดของคนอื่น 

มากลบเสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณ และที่สำาคัญ

ที่สุด คือ คุณต้องมีความกล้า ที่จะทำาตามหัวใจ

ปรารถนาและสัญชาติญาณ เพราะมันรู้ดีว่า จริงๆ 

แล้วคุณต้องการเป็นอะไร เรื่องอื่นๆ กลายเป็น

เรื่องรองไปโดยสิ้นเชิง”
 : คุณเบื่อหรือเปล่าต่อการใช้ชีวิตตามความฝัน

ของคนอื่น ไม่ต้องสงสัยเลย ก็มันเป็นชีวิตของคุณเอง 

คุณมีสิทธิใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องมีใคร

มาคอยขัดขวาง ลองให้โอกาสตัวเองฝึกความคิดริเริ่มใน

บรรยากาศที่ปราศจากความกลัวและแรงกดดัน จงใช้ชีวิต

ตามแบบที่คุณเลือก และเป็นเจ้านายตัวเอง

 

 นี้คือบทเรียนที่บุคคลที่ทำาให้โลกเทคโนโลยีออก

นอกกรอบได้

แหล่งข้อมูล : 

หนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 118 กันยายน 2553 

โดย บุญสิตา และ อินเทอร์เนต

  สัพเพเหระ by employee



 ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ มีเพื่อนใน ETC ได้สละ

เพศฆราวาส เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ไป ผู้เขียนได้มีโอกาส

เข้าไปร่วมงานด้วยแต่ไปในช่วงท่ีทำาพิธีต่างๆ เสร็จเรียบร้อย

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นยินดี และชื่นชมในการเสียสละในครั้งนี้ 

ช่วงก่อนกลับน้ันได้มีโอกาสถามพระท่านว่า “จะบวชนาน

ก่ีพรรษา” พระท่านตอบว่า “ยังไม่รู้ จนกว่าจะรู้คำาตอบ” 

เป็นอะไรท่ีรู้สึกว่าขนาดพระท่านบวชท่านยังต้องหาคำาตอบ

อีกหรือ จริงๆ แล้วน่าจะเป็นอะไรท่ีเป็นคำาตอบในชีวิตแล้วนะ

(ความคิดเห็นส่วนตัว) คำาตอบของพระท่านที่กำาลังค้นหา

จะเป็นอะไร ก็คงจะเจอ แล้วเราท่ีใช้ชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดา 

มีคำาตอบหรือยัง คำาถามอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจ (ไม่ใช่

จะถามพระท่านนี้นะ แต่ทั่วๆ ไป) ก็คือ อะไรเป็นสาเหตุที่

ทำาให้คนต้องการบวช ??????? ความทุกข์ ความผิดหวัง 

ฯลฯ ประจวบเหมาะกับธรรมะที่ได้ฟังจาก พระอาจารย์

คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (เป็นเทปบรรยายรวมธรรมจาก

พระโอษฐ์) ที่ได้กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธกล่าวกับภิกษุ 

ในเรื่องของการบวชไว้ว่า หากมีผู้ใดมาถามว่าบวชเพื่อ

อะไร ภิกษุทั้งหลายควรตอบอย่างไร ซึ่งคำาตอบนี้ก็คือ 

เอนใจในร่มธรรม ฉบับนี้

 

 สมัยก่อนชายไทยเมื่ออายุครบ 20 ปี พ่อแม่ผู้

ปกครองจะจัดการให้ได้บวชตามประเพณี ครอบครัวไหน

มีลูกชายได้บวช พ่อแม่ก็จะภาคภูมิใจ ถือว่าได้เกาะชายจีวร

ข้ึนสวรรค์ ลูกชายท่ีบวชก็ถือว่า ได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่

นอกจากน้ัน การบวชยังถือเป็นคุณวุฒิแถมพิเศษสำาหรับ

ชายท่ีต้องการมีคู่ครองเป็นหลักฐาน อีกด้วย เสมือนหน่ึง

เป็นสูตรสำาเร็จของการดำาเนินชีวิตของชายไทยคือ จะต้อง

เรียนจบ มีงานการทำาเป็นหลักแหล่ง บวชเรียนแล้ว จึงจะ

ถือว่าเป็นผู้พร้อมท่ีจะก้าวไปสู่ชีวิตครอบครัว คนโบราณจึง

เรียกผู้ท่ีผ่านการบวชแล้วน้ีว่าเป็นคน อันน้ีถือว่าบวชตาม

ประเพณี ในการบวชตามประเพณีน้ันอาจแฝงไว้ด้วยว่า

เม่ือบวชแล้วก็จะได้แต่งงาน อย่างท่ีมีคำาพูดท่ีว่า “ให้บวช

ก่อนแล้วค่อยเบียด (แม้แต่คารราบาวก็ยังเอาไปแต่งเป็น

เพลง)” ทั้งสองอย่างนี้เราจะเห็นก็บ่อยมาก แต่ก็ยังมีอีก

หลายเหตุผลของการบวชไม่ว่าจะเป็น บวชเพื่อแก้บน 

บวชหน้าไฟ บวชเพราะอายุมาก หรือแม้แต่บวชหนีคดี 

ใครบ้างจะรู้ว่าการบวชที่พระสัมมาสัมพุทธ อยากให้ผู้

ที่เข้าไปบวชทำาอะไร หลายคนอาจจะตอบว่า ก็บวชเพื่อ

ศึกษาธรรมของศาสนา ลองอ่านธรรมจากพระโอษฐ์ แล้ว

ครุ่นคิด น่าจะมีคำาตอบ

โดย...อภิสิทธิ์ เนตรวงศ์

จักร์กริศน์ ปรีชารัตน์ ถ่ายภาพ



ภิกษุทั้งหลาย! กุลบุตรทั้งหลาย 

ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

ได้ออกจากเรือน บวชแล้ว 

เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน โดยชอบ,

กุลบุตรทั้งหมดนั้นได้บวชแล้ว เพื่อการรู้ยิ่งตามเป็นจริง 

ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง.

 

ภิกษุทั้งหลาย! กุลบุตรทั้งหลาย 

ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต

จักออกจากเรือน บวชแล้ว 

เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน โดยชอบ,

กุลบุตรทั้งหมดนั้น ก็จักบวช เพื่อการรู้ยิ่งตามเป็นจริง

ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง.

 

ภิกษุทั้งหลาย! กุลบุตรทั้งหลาย ในกาลเป็นปัจจุบันนี้ 

ก็ออกจากเรือน บวชอยู่

เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบ,

กุลบุตรทั้งหมดนั้น บวชอยู่ เพื่อการรู้ยิ่งตามเป็นจริง

ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง.

 

สี่อย่าง เหล่าไหนเล่า ? สี่อย่างคือ

ความจริงอันประเสริฐ เรื่องทุกข์,

ความจริงอันประเสริฐ เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์,

ความจริงอันประเสริฐ เรื่องความดับไม่เหลือทุกข์,

และความจริงอันประเสริฐ

เรื่องทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.

 

ภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้

พวกเธอพึง ทำาความเพียร

เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า

“นี้เป็นทุกข์,

นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์,

นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์,

และนี้เป็นทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์;” 

ดังนี้เถิด.

- มหาวาร.สำ. ๑๙/๕๒๑/๑๖๕๖.

ภิกษุ ท.! ถ้าพวกปริพาชกผู้ถือลัทธิศาสนาอื่น

จะพึงถามพวกเธอ อย่างนี้ว่า 

“ผู้มีอายุ ! ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม 

เพื่อประโยชน์อะไรเล่า ?

“ดังนี้. ภิกษุ ท.! พวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว 

จะต้องตอบแก่พวกปริพาชกเหล่านั้นว่า 

“ผู้มีอายุ ! เราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค 

เพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์” ดังนี้.
 

        ภิกษุ ท.! ถ้าพวกปริพาชกเหล่านั้น 

จะพึงถามต่อไปว่า 

“ผู้มีอายุก็ทุกข์ซึ่งท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

ในพระสมณะโคดม เพื่อจะรอบรู้นั้น เป็นอย่างไรเล่า?”

ดังนี้. ภิกษุ ท.! พวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว

จะต้องตอบแก่พวกปริพาชกเหล่านั้นต่อไปว่า 

“ผู้มีอายุ ! ตา เป็นทุกข์. 

เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค 

ก็เพื่อรอบรู้ตา ซึ่งเป็นทุกข์นั้น. 

รูป เป็นทุกข์. 

เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค 

ก็เพื่อรอบรู้รูป ซึ่งเป็นทุกข์นั้น. 

ความรู้แจ้งทางตา เป็นทุกข์. 

เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค 

ก็เพื่อรอบรู้ความรู้แจ้งทางตา ซึ่งเป็นทุกข์นั้น.

สัมผัสทางตา เป็นทุกข์ 

เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค 

ก็เพื่อรอบรู้สัมผัสทางตา ซึ่งเป็นทุกข์นั้น,

เวทนาที่เกิดขึ้น เพราะสัมผัสทางตาเป็นปัจจัย 

เป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม

ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตาม ก็เป็นทุกข์. 

เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค

ก็เพื่อรอบ รู้เวทนาเช่นนั้น ซึ่งเป็นทุกข์นั้น. 

(ในกรณีที่เกี่ยวกับอายตนะภายใน ภายนอก 

วิญญาณ สัมผัส และ เวทนา อีก ๕ หมวดนั้น

ก็ตรัสทำานองเดียวกับหมวดแรกนี้). 

ผู้มีอายุ ! เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค

นี้ก็เพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์” ดังนี้.    
 

ภิกษุ ท.! ถ้าพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว

จะต้องตอบแก่พวกปริพาชก

ผู้ถือลัทธิศาสนาอื่นเหล่านั้น ด้วยอาการอย่างนี้แล.

- สฬา. สำ. ๑๘/๑๗๒/๒๓๘.



 จากพุทธวัจนะ อริยสัจจากพระโอษฐ์ มีส่ิงเดียว

ท่ีพระสัมมาสัมพุทธ อยากให้ผู้ท่ีเข้ามาบวชเรียนได้ศึกษา 

คือ ความรู้เร่ืองทุกข์ หรือ อริยสัจส่ี น่ันเอง เพราะอริยสัจส่ี 

ก็เป็นธรรมที่ประเสริฐที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ หากรู้

อย่างนี้แล้ว เราต้องบวชหรือไม่ เพียงแค่ศึกษาให้รู้ 

แจ้ง แทง ตลอดในเรื่องของอริยสัจสี่ เราท่านทั้งหลายก็

สามารถพ้นทุกข์ได้ หวังว่าพระท่านคงมีคำาตอบและจะได้

มาสั่งมาสอนให้เราได้พ้นทุกข์กันทั่วหน้า

แหล่งข้อมูล : http://dhamblog.wordpress.com/

tag/นิโรธ/

http://pobbuddha.com/tripitaka/upload/

files/1227/index.html




